

ความเชื่อบางประการของชีอะฮ์

﴿من عقائد الشيعة﴾

[ไทย – Thai – ไทลันดี]

อับดุลลอฮ์ บิน มุหัมมัด อัล-สะละฟี

แปลโดย : อามู หะสัน

ผู้ตรวจทาน : ทีมงานภาษาไทย อิสลามเฮ้าส์

ที่มา : เว็บไซต์ปกป้องสุนนะฮ์ dd-sunnah.com

2009 - 1431

islamhouse.com

﴿من عقائد الشيعة﴾
« باللغة التايلاندية »

عبدالله بن محمد السلفي

ترجمة: أبو حسن

مراجعة: فريق اللغة التايلاندية بموقع دار الإسلام

مصدر: موقع الدفاع عن السنة

2009 - 1431

islamhouse.com



คำนิยม

โดยท่านเชค अबดุลอะซีซ บิน अबดุลลอฮฺ บิน บาซ

หัวหน้าสำนักการวิจัยด้านวิชาการและฟัตวา

ประธานองค์กรนักวิชาการอาวุโสแห่งประเทศไทยซาอุดีอาระเบีย

จาก अबดุลอะซีซ บิน अबดุลลอฮฺ บิน บาซ แต่ท่านผู้มีเกียรติ ขออัลลอฮฺทรงประทานเตาฟีก

อัลสลามอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุลลอฮฺ วะบะเราะกาตุฮฺ

ข้าพเจ้าขอแนะนำหนังสือที่ผู้เขียนได้ส่งมาให้เมื่อ 10/2/1418 ฮ.ศ. โดยเฉพาะหนังสือที่ว่าด้วย “ชีอะฮฺ” ซึ่งเมื่อได้อ่านแล้ว ปรากฏว่าเป็นหนังสือที่ดีและสำคัญ หนังสือเล่มนี้สมควรอย่างยิ่งที่จะนำไป เผยแพร่ให้แพร่หลายในประเทศซาอุดีอาระเบียและประเทศข้างเคียง

ข้าพเจ้าขอต่อเอกองค์อัลลอฮฺพระองค์ผู้ทรงอภิบาล ได้ทรงทำให้หนังสือเล่มนี้เป็นคุณประโยชน์ตลอดไป และขอให้พระองค์ทรงประทานความบะเราะกัตในสิ่งที่ผู้เขียนได้ทุ่มเทให้เกิดหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา

วัสสลามอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุลลอฮฺ วะบะเราะกาตุฮฺ

มุฟตีใหญ่แห่งประเทศไทยประเทศซาอุดีอาระเบีย

ประธานองค์กรนักวิชาการอาวุโสและหัวหน้าสำนักการวิจัยและฟัตวา

คำนำผู้แปล

อัลหัมดุลิลลาฮฺ หนังสือเล่มนี้ได้ถอดความมาจากต้นฉบับภาษาอาหรับที่มีชื่อว่า “มิน อะกออิด อัช-ชีอะฮฺ”
สำนวนในภาษาไทยเป็นสำนวนที่ผู้แปลได้ตีความหมายมาจากสำนวนเดิม ยังมีบางคำที่ผู้แปลทับศัพท์ในภาษา
อาหรับ ทั้งนี้เพราะคำเดิมมีความหมายที่ยากต่อการแปลโดยตรง ตัว อีกรทั้งบางคำมีความหมายมากกว่าหนึ่ง
ความหมายในภาษาไทย

ผู้แปลหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานแปลชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์และให้ความกระจ่างแก่ผู้อ่านเกี่ยวกับหลักความ
เชื่อหรืออะกีดะฮฺของชีอะฮฺรอฟิฎะฮฺได้บ้าง ไม่มากก็น้อย

อย่างไรก็ตาม สิ่งใดที่ผู้อ่านเห็นว่าเป็นข้อผิดพลาดในการแปลงานชิ้นนี้ ผู้แปลขออภัยรับความเห็นและ
คำแนะนำจากผู้อ่านทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง ขอขอบคุณ

อบู หะสัน

4 กุมภาพันธ์ 1428

คำนำผู้เขียน

มวลการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮ์เพียงผู้เดียว พรอันประเสริฐและความสันติสุขอย่างไม่สิ้นสุดจงมีแต่ท่านเราะสูล วงศ์วานของท่าน และบรรดาเศาะหาบะฮ์

สิ่งที่ชักจูงให้ฉันเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา เพราะฉันได้สังเกตเห็นการเคลื่อนไหวอย่างคึกคัก เพื่อการเผยแพร่และเชิญชวนสู่แนวคิรอฟีฎาะฮ์ในยุคปัจจุบัน ที่ได้แผ่ขยายไปทั่วทุกมุมโลก ซึ่งนับวันยิ่งทวีคูณ ในขณะที่มุสลิม (ชาวสุนนีย์) ส่วนใหญ่กลับหลับใหล ไม่ยอมรับรู้ถึงอันตรายของพวกคิรอฟีฎาะฮ์ และความเชื่อของพวกเขาที่เต็มไปด้วยการตั้งภาคี(ชริก)ต่ออัลลอฮ์ การกล่าวหาอัลกุรอานและใส่ไคล้บรรดาเศาะหาบะฮ์ รวมทั้งความคลั่งไคล้ที่เลวเถิดของพวกเขาในการยกย่องบรรดาอิมาม ดังนั้นจึงเห็นว่าเป็นหน้าที่ของฉันที่จะต้องเขียนสารฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นคำตอบให้กับความคลุมเครือต่างๆ เกี่ยวกับแนวคิดของพวกคิรอฟีฎาะฮ์ ด้วยวิธีการเขียนที่รวบรัด ซึ่งเป็นการตามแบบอย่างงานเขียนของ เชค อับดุลลอฮ์ บิน อับดุลเราะห์มาน อัล -ญิบรีน ในหนังสือของท่านที่มีชื่อว่า **“อัต-ตะอูลีกอต อะลา มัตนิ ลัมอะติล อิดติกอต”**

เนื้อหาส่วนใหญ่ได้อ้างมาจากหนังสือที่เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของชีอะฮ์เอง และมีบางส่วนที่ได้อิงมาจากหนังสือของอูลมะมาฮ์ชาวสุนนีย์ ซึ่งได้เขียนตอบโต้และให้ความกระจ่างเกี่ยวกับข้อผิดพลาดและความเชื่อผิดๆ ของชีอะฮ์ที่หันเหออกจากแนวทางที่เที่ยงแท้ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการตั้ง ภาคีต่ออัลลอฮ์ ความคลั่งไคล้ต่อบรรดาอิมามที่เลวเถิด การเป่ปดมดเท็จ การด่าทอ ใส่ไคล้ และบั่นทอนเกียรติอันสูงส่งของบรรดาเศาะหาบะฮ์...

ในหนังสือที่สั้นและกระชับเล่มนี้ ฉันพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะແຂ່ງຂໍ້ຕໍາหนີและประณามชีอะฮ์ ด้วยการอิงจากหลักฐานที่น่าเชื่อถือและยอมรับของชีอะฮ์เอง ดังที่ท่าน เชค อิบรอฮีม บิน สุลัยมาน อัล-ญิบรีฮาน ได้กล่าวว่า : **“นี่ผู้เป็นชีอะฮ์! เราจะແຂ່ງຂໍ້ຕໍາหนີด้วยปากของท่านเอง”**

ทำยนี้ ฉันขอวิงวอนต่อเอกองค์อัลลอฮ์ สุปหานะฮ์ฮะวะวะอะอะอะอะ อะความดีของหนังสือเล่มนี้ แก่ผู้ที่มีสติในการคิด ดังที่อัลลอฮ์ได้ตรัสว่า :

﴿إِنَّ فِي ذَلِكِ لَذِكْرٍ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾

ความว่า : **“แท้จริงในการดังกล่าว แน่นอนยอมเป็นข้อตักเตือนแก่ผู้ที่มีหัวใจ หรือผู้รับฟัง และประจักษ์เช่นพยาน”** (สุเราะฮ์ กอฟ 50:37)

ฉันขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยในการเขียนหนังสือเล่มนี้ ขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนพวกเขา ด้วยคุณความดีในสิ่งที่พวกเขาทำด้วย

พรอันประเสริฐและความสันติสุขอย่างไม่สิ้นสุด จงมีแต่ท่าน เราะสูลุลลอฮ์ บรรดาวงศ์วาน และเศาะหาบะฮ์ของท่าน

ผู้เขียน

รอฟีฎะฮฺ กำเนิดขึ้นเมื่อใด ?

ชีอะฮฺรอฟีฎะฮฺ เกิดขึ้นหลังจากการ ปราบกฏตัวของชายิวผู้หนึ่งที่มีชื่อว่า อับดุลลอฮฺ บิน สะบะอ์ ซึ่งได้อ้างตนเป็นมุสลิม และอ้างว่ารักและยกย่องครอบครัวอะฮฺลุลบัยต์ มีความคลั่งไคล้ในท่าน อะลี เราะฎิยัลลอฮุอันฮุอย่างเกินขอบเขต แอบอ้างว่าท่านคือผู้ที่ท่านนบีได้ส่งเสีย (วะคียะฮฺ) ให้เป็นเคาะลีฟะฮฺหลังจากท่าน จนกระทั่งได้ยกสถานภาพความเป็นมนุษย์ของท่านถึงระดับพระเจ้าที่ควรแก่การบูชาในที่สุด ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่หนังสือของชีอะฮฺเองต่างยอมรับ

อัล-กุมมีย์ ได้กล่าวในหนังสือ “อัล-มะกอလာต วัลฟิรอก”¹ อย่างยอมรับว่า อับดุลลอฮฺ บิน สะบะอ์ นั้นมีตัวตนจริง และยังถือว่าเขาเป็นผู้ที่ริเริ่มนำความเชื่อการเป็นอิมามของท่าน อะลี และการกลับมาอีกครั้ง (หลังจากเสียชีวิตในโลกนี้) ของท่านมาเผยแพร่ และยังเป็น ผู้ที่ริเริ่มกล่าวร้ายและสาปแช่งท่านอับนุบักรฺ , อุมัร, อุษมาน และบรรดาเคาะหะบะฮฺท่านอื่นๆ เช่นเดียวกับ **อัน-นุบัคดียฺ** ที่ยอมรับในหนังสือที่มีชื่อว่า “ฟิรอก ชีอะฮฺ”² และ **อัล-กัชชี** ในหนังสือ “ริฎาล อัล-กัชชี”³ และปัจจุบันในบรรดา ชีอะฮฺผู้ที่ยอมรับว่า อับดุล ลอฮฺ บิน สะบะอ์ มีตัวตนจริงคือ มุหัมมัด อะลี อัล-มุฮัลลิม ในหนังสือของเขาซึ่งมีชื่อว่า “อับดุลลอฮฺ บิน สะบะอ์ อัล-หะกีกะฮฺ อัล-มัจญฺฮฺ”⁴ การยอมรับเช่นนี้ถือว่าเป็นหลักฐานที่ยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกท่านที่กล่าวถึงนั้น ล้วนเป็นผู้รู้ชั้นแนวหน้าของรอฟีฎะฮฺ

อัล-บัฆดาดี กล่าวว่า : อัล-สะบะอียะฮฺ (หมายถึง รอฟีฎะฮฺ) คือผู้ติดตาม (แนวคิดของ) อับดุลลอฮฺ บิน สะบะอ์ ที่เสแสร้งคลั่งไคล้ท่าน อะลี เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ อย่างเกินขอบเขต และยังกล่าวอ้างว่าท่านเป็นนบีสุดท้ายถึงกับอ้างว่าท่านอะลีคือพระเจ้า

อัล-บัฆดาดี ยังได้กล่าวอีกว่า : “เดิมที อิบну เสาดาด์ (อับดุลลอฮฺ บิน สะบะอ์) นั้น เป็นยิว ชาวหิรอรฺ (ในเยเมน) ต่อมาได้แสดงตนเป็นมุสลิม (ในสมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน) และมีความใฝ่ฝันที่จะเป็นผู้นำที่นำนบีสื่อและยกย่องในหมู่ชาวกุฟะฮฺ(เมืองหนึ่งในอิรัก) จึงได้(ถูเรื่อง)บอกแก่คนเหล่านั้นว่า เขาได้พบการยืนยันในคัมภีร์เตวารอตว่า “สำหรับนบีแต่ละท่านนั้นจะมีผู้ถูกส่งเสีย (วะคียะฮฺ) ให้เป็นผู้สืบทอดหรือเคาะลีฟะฮฺหลังการเสียชีวิต) และแท้จริง อะลี เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ คือผู้ที่ท่านนบีได้ส่งเสีย (ให้สืบทอด ตำแหน่ง) ต่อจากท่าน นบีสื่ออัลลัลลอฮฺ อะลัยฮิวะสัลลัม”

¹ ดู : อัล-มะกอလာต วัลฟิรอก โดย อัล-กุมมีย์ หน้า 10-21

² ดู : ฟิรอก อัล-ชีอะฮฺ โดย อัน-นุบัคดียฺ หน้า 19-20

³ ดู : หนังสือเล่มดังกล่าวในสายรายงานหมายเลข 170-174 หน้า 106-108

⁴ หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือตอบโต้หนังสือที่มีชื่อว่า “อับดุลลอฮฺ บิน สะบะอ์ วะ อะสะกิรฺ อุกุรฺ” ที่เขียนโดยชาวชีอะฮฺชื่อ มุรตะฎอ อัล-อัลกะรีฟ ซึ่งได้กล่าวถึงการที่เขาปฏิเสธต่อการมีตัวตนของ อับดุลลอฮฺ บิน สะบะอ์

อิซฮฺ-ซิริสตานียฺ ได้กล่าวถึงอิบนุ สะบะอ์ว่า “เขาเป็นผู้ที่ริเริ่มโพนทะนาถึงการเป็นอิมามของท่าน อะลี (ต่อจากท่านเราะฮฺสูล)ว่ามีหลักฐานที่ชัดเจนจากอัลลอฮฺ” และท่านยังกล่าวถึงกลุ่มสะบะอียะฮฺว่า : “เป็นกลุ่มแรกที่เชื่อว่าการหยุดชะงักของอิมามคนสุดท้ายด้วย การหายตัวของอะลีและการกลับมาอีกครั้งของท่าน ต่อมาความเชื่อดังกล่าวได้ตกทอดมายังกลุ่มชีอะฮฺ ถึงแม้จะมีการขัดแย้งกันระหว่างชีอะฮฺเอง และแตกออกเป็นกลุ่มต่างๆ ก็ตาม

ทั้งหมดนี้เป็นผลพวงที่มาจากกรกระทำของ อับดุลลอฮฺ บิน สะบะอ์ ที่ได้ทิ้งไว้ หลังจากนั้นชีอะฮฺได้แตกออกเป็นกลุ่มต่างๆ ที่มีความเชื่อที่แตกต่างกันออกเป็นสิบๆ แนวคิดและความเชื่อจนกระทั่งเวลานี้

ดังนั้นแหละคือที่มาของการอุตริของชีอะฮฺเกี่ยวกับ (ความเชื่อในเรื่อง) การสังเีย การกลับมาอีกครั้งของท่านอะลี การหายตัวอย่างลึกลับของอิมามคนสุดท้าย รวมทั้งการอ้างความเป็นพระเจ้าของบรรดาอิมาม¹ ล้วนมาจากการอุตริของชาวยิวที่ชื่ออับดุลลอฮฺ บินสะบะอ์ทั้งสิ้น

¹ ดู : อุกุศล อิกุติกอต อะฮฺลิส สุนนะฮฺ วัลญะมาอะฮฺ โดย อัล-ลาละกาฮียฺ เล่ม 1 หน้า 22-23

ทำไมชีอะฮ์จึงได้ชื่อว่า “รอฟีฎะฮ์” ?

เชค อัล-มััจญ์ลีชีฮ์ ชาวชีอะฮ์ ได้ยกหลักฐานที่ให้ความกระจ่างเกี่ยว กับที่มาของการตั้งชื่อดังกล่าวในหนังสือ “บิหาร อัล-อันวาร” ของท่าน โนบที่ที่ว่าด้วย “**ฟัฎลฺ อรฺ-รอฟีฎะฮฺ วะ มัดหฺ อัด-ตัสมียะฮฺ บิฮา**” ถึงหลายรายงานด้วยกัน และเขาได้เล่าเรื่องที่สุลัยมาน อัล-อะอุมัษ เข้าไปพบ อับดุลลาฮฺ ญะอูฟร์ บิน มุหัมมัด (เป็นรู้จักในนามว่า อัศ-ศอดิก) ซึ่งสุลัยมาน อัล-อะอุมัษ พุดกับ อับดุลลาฮฺ ญะอูฟร์ บิน มุหัมมัดว่า “ฉันได้เป็นผู้ร่วมกับท่าน !! ผู้คนได้เรียกเราว่าเป็นรอฟีฎะฮ์ แล้วอะไรเล่าคือ รอฟีฎะฮ์?” อับดุลลาฮฺ ญะอูฟร์ บิน มุหัมมัด ได้ตอบว่า “พวกนั้นไม่ได้เป็นผู้ตั้ง หรือเป็นผู้คนกลุ่มแรกที่เรียกพวกเราเช่นนั้น แต่พระองค์อัลลอฮ์ ทรงได้ตั้งชื่อดังกล่าวแก่พวกเจ้าในคัมภีร์เตวารอตและอินญีล ด้วยภาษาของนบีมุซาและนบีอีซา¹”

ความจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับ เหตุที่ชีอะฮ์ได้ชื่อว่า “รอฟีฎะฮ์” (หมายถึงผู้ที่บอกรัดและปฏิเสธ) นั้น เป็นเพราะเมื่อคราวที่พวกชีอะฮ์ได้เข้าไปหาท่าน ซัยดฺ บิน อะลี บิน หุเซน บิน อะลี บิน อบี ฏอลิบ และเสนอแก่ท่านว่า “จงรังเกียจ อับดุลบักรฺ และอุมร์ เสีย และจงได้ยารักเขาทั้งสอง แล้วพวกเราจะอยู่เคียงข้างท่าน ” ท่านซัยดฺ ตอบกลับไปว่า : “ท่านทั้งสองเป็นสหายของ (ท่านเราะสูล ศ็อลลอลฮฺ อะลัยฮิอะสลัม) อยู่นั้น และฉันยังนับถือ การเป็นอิมามของท่านทั้งสองด้วย” ดังนั้น ชาวชีอะฮ์จึงประกาศว่า : “ถ้าเช่นนั้นพวกเราขอปฏิเสธ (แยกตัวออกจาก) ท่าน” นับตั้งแต่นั้นมา ชาวชีอะฮ์ จึงได้ชื่อว่า “รอฟีฎะฮ์” ส่วนผู้ที่ยอมรับท่านซัยดฺ และแสดงความภักดีต่อท่าน ได้ชื่อว่า “ซัยดียะฮ์”²

บ้างก็กล่าวว่า เหตุที่ชีอะฮ์ได้ชื่อว่า “รอฟีฎะฮ์” นั้น เป็นเพราะพวกเขาปฏิเสธและไม่ยอมรับการเป็นอิมามหรือเคาะลีฟะฮ์ ของท่านอับดุลบักรฺ และ อุมร์ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม³ บ้างก็กล่าวว่า เหตุที่ชีอะฮ์ถูกเรียกเช่นนั้น เป็นเพราะพวกเขาปฏิเสธ และบอกรัดหลักคำสอนของอิสลาม⁴

¹ ดูหนังสือดังกล่าว หน้า 65, 97 หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสืออ้างอิงเล่มสำคัญของชีอะฮ์ในระยะหลัง

² เชค อับดุลลอฮฺ บิน อัล-ญิบรีน ใน อัด-ตะลิกอติ อะลา มัดนิ อัล-อิติกาติ หน้า 108

³ เชิงอรรด มะกอလာต อัล-อิสลามียะฮฺ โดย มุหัยยุดดีน อับดุลหะมีด (1/89)

⁴ แหล่งอ้างอิงเดียวกัน

รอฟีฏาะฮฺ แดกออกเป็นที่พวก ?

ในหนังสือ ดาอิเราะตุล มะอ าริฟ กล่าวว่ “กลุ่มของชีอะฮฺได้แตกย่อยออกมากกว่ากลุ่มทั้งเจ็ดสิบสามพวกซึ่งเป็นที่รู้จักกัน”¹

ยิ่งกว่านั้น มีรายงานจาก มีร บากิร อัลดามาต ชาวชีอะฮฺรอฟีฏาะฮฺ² ว่ “แท้จริงกลุ่มทั้งเจ็ดสิบสามพวกที่ถูกกล่าวถึงใน หะดีษท่านนบี ศ็อลลัลลอ ฮฺ อะลลัยฮิวะ สัลลัม นั้น คือกลุ่มของพวกชีอะฮฺ และกลุ่มเดียวที่รอดพ้นจากการตกนรก คือ กลุ่มชีอะฮฺ อิมามียะฮฺ”.

อัล-มักริซีย กล่าวว่ : “กลุ่มของชีอะฮฺมีมากถึงสามร้อยพวก”³

ในขณะที่ **อัล-ซุรริศตานีย** กล่าวว่ : “รอฟีฏาะฮฺ แดกออกเป็นห้าสาย คือ สายกัยसानียะฮฺ ซัยดียะฮฺ อิมามียะฮฺ ซอลิยะฮฺ (ผู้ที่เลยเถิด) และอิสมาอีลียะฮฺ”⁴

ส่วน **อัล-บัฆดาดี** กล่าวว่ : “แท้จริง พวกรอฟีฏาะฮฺ หลังการ เสียชีวิตของท่านอะลี เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้แตกออกเป็นสี่พวก คือ ซัยดียะฮฺ อิมามียะฮฺ กัยसानียะฮฺ และพวกซอลิยะฮฺที่เลยเถิด”⁵

เป็นที่น่าสังเกตว่ ซัยดียะฮฺ นั้น ไม่ถูกจัดอยู่ในจำพวกรอฟีฏาะฮฺ ยกเว้นพวก ญารูดียะฮฺ เท่านั้น วัลลอฮุอะอะลัม

¹ ดูหนังสือดังกล่าว (4/67)

² ท่านคือ มุหัมมัด บากิร บิน มุหัมมัด อัลดิสตะรอบาดี หนึ่งในผู้รู้ชั้นสูงของชีอะฮฺ เสียชีวิตเมื่อ 1041 ฮิจเราะฮ์ศักราช

³ ดู อัลคิตอบต ของ อัล มักริซีย (2/351)

⁴ ดู อัลดมัลลั วัลนิหัล ของ อัล ซุรริศตานีย หน้า 147

⁵ ดู อัลฟรูก บัยนัล ฟิรอก โดย อัลบัฆดาดี หน้า 41

รอฟีฏาะฮฺ มีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับ “อัล-บะดาศ์”?

อัล-บะดาศ์ หมายถึง การประจักษ์หลังจากการปกปิด หรือหมายถึง เกิดความเห็นใหม่ (ที่ค้านกับที่เป็นอยู่) ซึ่งทั้งสองความหมายจะเกิดขึ้นหลังจากความเขลาหรือไม่มีความรู้ ทั้งสองความหมายดังกล่าวเป็นสิ่งที่เป็นไปได้สำหรับอัลลอฮฺ แต่พวกรอฟีฏาะฮฺกลับนำความเชื่อเรื่องบะดาศ์นี้มาเป็นคุณลักษณะหนึ่งของอัลลอฮฺ

อ็ร-รอยยาน บิน อัศ-ศ็อลตุ รายงานว่า : ฉันได้ฟัง อ็ร-ริฎอ กล่าวว่ “อัลลอฮฺจะไม่ส่งนบี เว้นแต่เพื่อห้ามปรามการดื่มเหล้า และยอมรับความเป็นบะดาศ์ของอัลลอฮฺ”¹

อบู อับดุลลาฮฺ กล่าวว่า “ ไม่มีการเคารพต่ออัลลอฮฺด้วยสิ่งใด จะประเสริฐเท่า อัล-บะดาศ์”²

จงดูเถิดว่า พวกเขาถึงกับกล่าวหาความเขลาต่ออัลลอฮฺ ในขณะที่อัลลอฮฺ ได้ตรัสเกี่ยวกับตัวพระองค์เองว่า :

﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾

ความว่า : “จงกล่าวเถิด ไม่มีผู้ใดเลยทั้งในชั้นฟ้าและบนหน้าแผ่นดิน ที่ล่วงรู้ในสิ่งที่พ้นญาณวิสัยนอกจากอัลลอฮฺ” (สุเราะฮฺ อัน-นัมล 27 : 65)

ในทางกลับกัน พวกรอฟีฏาะฮฺกลับมีความเชื่อว่า บรรดาอิมามของพวกเขาสามารถล่วงรู้ถึงสิ่งเร้นลับต่างๆ ไม่มีสิ่งใดที่จะปกปิดจากความหยั่งรู้ของพวกเขาได้...

นี่หรือใช่คำสอนและความเชื่อของอิสลามที่ท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิเวสัลลิม ได้นำมาเผยแพร่ !!!?

¹ ดู อูศูด อัลกาฟี ของ อัลกุฎัยนีย์ หน้า 40

² หนังสือเล่มเดิม ใน บท อัล เตาะห์ดีด (1/331)

รอฟีฏาะฮฺมีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับคุณลักษณะของอัลลอฮฺ ?

พวกรอฟีฏาะฮฺ เป็นชนกลุ่มแรกที่มีแนวคิดที่ว่าอัลลอฮฺมีรูปทรง ชัยคุลอิสลาม อิบน์ ตัยมียะฮฺ ได้ระบุไว้ว่า “ในบรรดารอฟีฏาะฮฺที่ริเริ่มกับความเชื่อดังกล่าวได้แก่ อิซาม บิน อัล-หะกัม¹, อิซาม บิน สาลิม อัล-ญะวาฬีกีย, ญุญุส บิน อับดุลเราะหฺมาน อัล-กุมมียัย และ อับนุ ญะฮุฟร อัล-อะหฺวัล²”

ทั้งหมดที่กล่าวมาล้วนเป็นแกนนำของพวกชีอะฮฺ อิมามียะฮฺ ต่อมาคนเหล่านี้ได้กลายเป็นพวกญะฮฺมียะฮฺ ที่ปฏิเสธศิฟาตหรือคุณลักษณะทั้งหมดของอัลลอฮฺ เช่นเดียวกับ ที่มีรายงานจำนวนหนึ่งจากพวกเขาที่อธิบายคุณลักษณะของอัลลอฮฺในเชิงลบ รวมทั้งปฏิเสธคุณลักษณะที่ถูกต้องของอัลลอฮฺด้วย

อิบน์ บาบะฮฺฮฺ ได้ยกรายงานมากกว่าเจ็ดสิบสายรายงานว่า “แท้จริงอัลลอฮฺ สุบหানেฮฺฮฺวะตะอะลาฮฺนั้นไม่ประกอบด้วยคุณลักษณะแห่งกาลเวลา สถานที่ วิธีการ การเคลื่อนไหว และเคลื่อนที่ไม่ประกอบด้วยคุณลักษณะใดๆ ของรูปร่าง ไม่มีทั้งด้านความรู้สึก รูปร่างที่ชัดเจน และรูปภาพ³”

ดังนั้นเหล่าผู้รู้ของชีอะฮฺ รอฟีฏาะฮฺ จึงได้ เดินตามแนวทางอันงามยั้งนี้ พร้อมกับปฏิเสธคุณลักษณะของอัลลอฮฺที่ถูกระบุไว้ในอัลกุรอานและสุนนะฮฺ

เช่นเดียวกับที่พวกเขาปฏิเสธการลงมาของอัลลอฮฺ พวกเขาบอกว่า : “อัลกุรอานนั้นเป็นมัดลูกหรือสิ่งถูกสร้าง มิใช่คำรัสของอัลลอฮฺ” และยังปฏิเสธการมองเห็นอัลลอฮฺ สุบหানেฮฺฮฺวะตะอะลา ในวันอาคิเราะฮฺ มีกล่าวในหนังสือ “บิหาร อัล-อันวาร” ว่า : “มีคนถามอับนุ อับดิลลาฮฺ ญะฮุฟร อัล-ศอดิก เกี่ยวกับการมองเห็นอัลลอฮฺใน วันกิยามะฮฺว่าเป็นไปได้หรือไม่? ท่านตอบว่า : “มหาบริสุทธิ์และความสูงส่งเป็นขององค์อัลลอฮฺ ที่ทรงห่างไกลจากสิ่งนั้นยิ่งนัก แท้จริงแล้วสายตาไม่สามารถจะมองเห็นได้ นอกจากสิ่งที่มีสีและลักษณะ ในขณะที่อัลลอฮฺคือผู้ที่สร้างมัน⁴”

นอกจากนี้ พวกเขายังกล่าวหาผู้ที่ยอมรับถึงคุณลักษณะบางประการของอัลลอฮฺ เช่นการมองเห็นพระองค์ในวันอาคิเราะฮฺ ว่าเป็นผู้ที่ตกศาสนาหรือมูรตัด ดังที่มีรายงานจาก เขคของพวกเขาที่มีชื่อว่า ญะฮุฟร อัน-นะญะฟี ในหนังสือ “กัซฟ อัล-ฆิฏอฮฺ” หน้า 417

แท้จริงแล้ว การมองเห็นอัลลอฮฺ สุบหানেฮฺฮฺวะตะอะลา ในวัน อาคิเราะฮฺ นั้นเป็นสังกรรมที่อัลกุรอานและสุนนะฮฺได้บอกไว้อย่างชัดเจน ว่าเป็นไปได้และมีจริง โดยที่เราไม่อาจบอกได้ว่าสามารถมองเห็นอย่างไรและขนาดไหน ดังที่อัลลอฮฺได้ตรัสไว้ว่า

﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاطِرَةٌ، إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾

¹ ดู มินฮาจญ์ อัล-สุนนะฮฺ โดย อิบน์ ตัยมียะฮฺ (1/20)

² ดู อิฮฺติกอด ฟิร็อก อัล-มุสลิมีน วัลมุชริกีน หน้า 97

³ ดู ฮัต-เตาฮีด ของ อิบน์ บาบะฮฺฮฺ หน้า 57

⁴ ดู หนังสือ บิหาร อัล-อันวาร โดย อัลมััจลิสซัย เล่ม 4 หน้า 31

ความว่า : “ในวันนั้นไบหน้า (ของผู้ศรัทธา) จะเบิกบานและเจิดจรัส พวกเขาได้จ้องมองไปยังองค์อภิบาลของพวกเขา” (อัล-กียามะฮฺ 75:22-23)

และมีรายงานในเศาะฮี้หฺ อัล-บุคอรีห์ และมุสลิม¹ จาก ญะร็ร บิน อับดุลลอฮฺ อัล-บะญะลีญ์ กล่าวว่า : “ครั้งหนึ่ง ในขณะที่พวกเราได้นั่งอยู่กับท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิอะสลัม ท่านได้มองไปยังพระจันทร์เต็มดวงในคืนสิบสี่ค่ำ แล้วท่านกล่าวขึ้นมาว่า “แท้จริงพวกท่านจะได้มองเห็นองค์อภิบาลของท่านอย่างชัดเจน เหมือนดังที่พวกท่านกำลังมองดวงจันทร์อยู่ในขณะนี้ โดยที่ไม่ต้องแยงกันมองแต่ประการใด”

ยังมีโองการอัลกุรอานและบทพระคัมภีร์อีกมากมาย ที่ยืนยันถึงการมองเห็นอัลลอฮฺของผู้ศรัทธาในวัน อาคีเราะฮฺ ซึ่งไม่อาจยกมากล่าว ณ ที่นี้ได้หมด²

¹ อัล-บุคอรีห์ หมายเลข 544 มุสลิม หมายเลข 633

² ดูในหนังสือของ อัล-ดาเราะกูณีย์ และหนังสือของท่าน อิมาม อัล-ลาลิกายีญ์ และอื่นๆ

รอพิฆาตมีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับอัลกุรอานที่มีอยู่ ซึ่งอัลลอฮ์ได้ทรงสัญญาว่าจะพิทักษ์ไว้?

แท้จริงพวกรอพิฆาตที่ปัจจุบันเป็นที่รู้จักกันในนามของ ชีอะฮ์ อ้างว่าอัลกุรอานที่มีในปัจจุบันไม่ใช่ อัลกุรอานเล่มเดียวกับที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานลงมายังนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิอะสลัม แต่เป็นอัลกุรอานที่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติม และตัดแต่งมาแล้ว นักรายงานหะดีษของชีอะฮ์ส่วนใหญ่เชื่อว่า อัลกุรอานนั้นได้ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข ดังที่ อัน-นูรี อักฎ-ฎ็อบเราะฮีย์ ได้กล่าวไว้ใน หนังสือ “ฟิศลุคิลกุอบ ฟิ ตะหรีฟ กิตาบร็อบบิล อีรบาบ”¹

มุหัมมัด บิน ยะกูบ อัล-กุลัยนี ได้บันทึกในหนังสือ “อุศูล อัล-กาฟี” ภายใต้หัวข้อเรื่อง “**แท้จริงไม่มีผู้ใดสามารถรวบรวมอัลกุรอานทั้งหมด นอกจากบรรดาอิมามเท่านั้น**” ว่า ญาบิร กล่าวว่า : ฉันได้ฟัง อนุญะอูฟิร กล่าวว่า “ไม่มีผู้ใดที่อ้างตนว่า ได้รวบรวมอัลกุรอานทั้งหมด ดังที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานลงมา นอกจากคนผู้นั้นต้องเป็นคนไปปิดอย่างที่สุด (แท้จริง)ไม่มีผู้ใดที่สามารถรวบรวมและท่องจำอัลกุรอานได้ดังที่อัลลอฮ์ ทรงประทานลงมา เว้นแต่ท่านอะลี บิน อับีออลิบ และบรรดาอิมามหลังจากท่านเท่านั้น”²

ญาบิร ได้รายงานจาก อนุญะอูฟิร ว่า เขาได้กล่าวว่า “ไม่มีผู้ที่สามารถอ้างได้ว่า อัลกุรอาน มีอยู่กับเขาทั้งหมด นอกจากผู้ที่ได้รับการวะศียัตเท่านั้น”³

อิซฮาม บิน สาลิม รายงานจาก อนุ อับดิลลาฮ์ กล่าวว่า “แท้จริงอัลกุรอานที่มลาอิกะฮ์ ญิบรีล (ทูตจากอัลลอฮ์) นำมาประทานให้แก่ท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิอะสลัม นั้น เป็นจำนวนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันโองการ ”⁴ ความหมายดังกล่าวคือ พวกชีอะฮ์ รอพิฆาตได้อ้างว่า อัลกุรอานที่แท้จริงนั้นมีมากกว่าอัลกุรอานที่มีอยู่ในปัจจุบันสามเท่า ซึ่งพระองค์อัลลอฮ์ ได้สัญญาว่าจะเป็นผู้พิทักษ์ เราขอวิงวอนต่อพระองค์อัลลอฮ์ให้เรา ห่างไกลจากพวกชีอะฮ์ด้วยเถิด

อะหมัด อักฎ-ฎ็อบเราะฮีย์ ได้รายงานในหนังสือ “อัล-อิหฺติญาจญ์” ว่า: อุมัร ได้กล่าวแก่ ซัยยิด บิน ซาบิต ว่า : “แท้จริงอะลีได้นำอัลกุรอานที่มีการเปิดโปงความเลว ของชาวมุฮาญิรีนและอัน ศอรูมายังฉัน ดังนั้นเราเห็นว่าเป็นต้องเขียนอัลกุรอานขึ้นใหม่) และตัดส่วนที่มีการเปิดโปง และบันทึกตอนสถานภาพของชาวมุฮาญิรีนและอันศอรู นั้นทิ้งไปเสีย”

¹ ดูหนังสือดังกล่าว โดย หุเสน บิน มุหัมมัด ตะกี ยัน-นูรี อักฎ-ฎ็อบเราะฮีย์ หน้า 32

² อุศูล อัล-กาฟี โดย อัล-กุลัยนี (1/284)

³ อ้างอิงเดิม (1/285)

⁴ อุศูล อัล-กาฟี โดย อัล-กุลัยนี (2/634) และ อัลมััจลียัย ซึ่งเป็นผู้รู้ของพวกชีอะฮ์ได้กล่าวด้วยความมั่นใจหนังสือของเขาชื่อ มิรอตุลอุกูด (12/525) ว่า หะดีษดังกล่าวนั้นเชื่อถือได้ และกล่าวต่ออีกว่า การรายงานนั้นถูกต้อง และมีการรายงานจำนวนมากที่ได้ประกาศอย่างชัดเจนว่าอัลกุรอานมีจำนวนไม่ครบและถูกเปลี่ยนแปลง และฉันมีความเห็นว่าสายรายงานเรื่องนี้มีความหมายที่ถูกต้อง

ชัยตุตอบรับอย่างเห็นด้วยกับข้อเสนอของอุมร์ แต่ก็ได้ถามอุมร์ว่า : “ถ้าหากว่าอะลีได้นำอัลกุรอานที่เขาเขียนขึ้นมาเปิดเผยแก่สาธารณชน หลังจากที่ฉันเสร็จจากการเขียนอัลกุรอานดังที่ท่านขอแล้ว ความพยายามของท่านมีสูญเปล่าดอกหรือ?”

ดังนั้นอุมร์จึงถามว่า “แล้วเราจะเลี้ยงมันอย่างไรดี?”

ชัยตุ ตอบกลับไปที่ว่า “ท่านน่าจะรู้วิธีดีกว่าเรา”

อุมร์จึงตอบไปว่า : “ไม่มีวิธีใดที่จะสามารถเลี้ยง (จากเหตุการณ์ดังกล่าวได้) นอกเสียจากเราต้องฆ่าและกำจัดอะลีให้พ้นทางเสีย แล้วเราจะได้พัก ผ่อนเสีย” ดังนั้นอุมร์จึงได้วางแผนให้ คอลิด บิน อัล-วะลีด กำจัดอะลีเสีย แต่แผนการนั้นไม่สำเร็จ...

หลังจากที่อุมร์ได้ขึ้นเป็นเคาะลีฟะฮ์ เหล่า ศาหะบะฮ์ได้ร้องขอให้ อะลี มอบอัลกุรอานที่ท่านครอบครองอยู่ให้แก่พวกเขา เพื่อที่พวกเขาจะได้นำไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขเสียใหม่

อุมร์เอ่ยขึ้นว่า : “นี่ อบุล หะสัน! ทำไมท่าน ไม่นำอัลกุรอานที่ท่านเคยนำไปยังอบูบักรุ มาให้เราล่ะ เพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติมัน?”

อะลีตอบว่า : “ไม่มีทางเป็นไปได้ เพราะแท้จริงที่ฉันนำไปให้ อบู บักรุ ดุั้นั้น เพื่อเป็นหลักฐานมัดตัวเขา และเพื่อไม่ให้พวกท่านสามารถแย้งได้ในวันกิยามะฮ์ว่า

﴿... إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾

ความว่า “แท้จริงพวกเราได้หลงลืมต่อสิ่งนี้” (อัล-อะฮฺรอฟ 27:172)

หรืออ้างว่า

﴿... مَا جِئْنَا ..﴾

ความว่า “ท่านไม่ได้นำมาบอกแก่เรา”(อัล-อะฮฺรอฟ 27:129)

ที่จริงไม่มีผู้ใดที่สามารถจับต้องอัลกุรอานนี้ได้ นอกจากบรรดาผู้บริสุทธิ์ และผู้ที่ได้รับการสืบทอดในหมู่ลูกหลานของฉันเท่านั้น”

อุมร์ ถามว่า : “มีการกำหนดเวลาแห่งการเปิดเผยอย่างแน่นอนไหม?”

อะลี ตอบกลับว่า : “แน่นอน เมื่อมีผู้ที่ยืนหยัดในหมู่ลูกหลานฉันได้เปิดเผยมัน และเรียกร้องผู้คนให้ใช้มัน”¹

ถึงแม้พวกชีอะฮ์ ต่างแสดงตนบอกปิดและปฏิเสธหนังสือของ อัน-นุรีย์ อัฏ-ฏ็อบเราะฮ์ซี เพื่อปกปิดความจริงตามความเชื่อของพวกเขาที่เรียกว่า “ฮัด-ตะกียะฮ์” แต่เป็นที่ประจักษ์ว่า หนังสือเล่มนี้เต็มไปด้วยหลักฐานน่าร้อย ที่ได้อิงมาจากเหล่าผู้รู้จากหนังสือที่ได้รับการเชื่อถือของพวกเขา หลักฐานเหล่านี้บ่งชี้อย่างชัดเจนว่า พวกเขาต่างเชื่อมั่นและยืนยันอย่างแข็งขันว่า อัลกุรอานที่มีอยู่ปัจจุบันนั้นได้ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขอย่างแน่นอน แต่เพื่อมิ

¹ ดู อัล-อิหฺติญาญ์ ของ อัฏ-ฏ็อบเราะฮ์ซี หน้า 225 และ พิศุล คิฎอบ หน้า 7

ให้เป็นการสร้างความอุ่นใจเกี่ยวกับความเชื่อของพวกเขาที่มีต่ออัลกุรอาน ดังนั้นพวกเขาจึงพยายามปกปิดความเชื่อนี้ต่อหน้าประชาชนทั่วไป

สรุปแล้ว อัลกุรอานนั้นมีอยู่สองเล่ม คือเล่มที่รู้จักกันทั่วไป และเล่มที่ถูกซุกซ่อนอยู่ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันเฉพาะวงในเท่านั้น ซึ่งประกอบด้วยสุเราะฮ์ อัล-วิลายะฮ์ ที่ซึ่งจะอ้างว่าถูกตัดออกไปจากอัลกุรอานฉบับปัจจุบัน ดังที่ อัน-นูรีย อัฏ-ฏ็อบเราะซีย¹ ได้กล่าวในหนังสือของเขาชื่อว่า “ฟิศลุลคิฏอบ ฟิ ตะหฺรึฟ กิตาบร็อบบิล อัรบาบ” ซึ่งอายะฮ์ที่มีความหมายว่า “**และเราได้ทำให้ละลินั้นเป็นเชยของเจ้า**” พวกเขาอ้างว่าอายะฮ์นี้ถูกตัดออกไปจากสุเราะฮ์ อัล-ซุหฺร¹ พวกเขาไม่รู้สึกกระดากหรือเก้อเขินเลยที จะกล่าวเช่นนั้น ทั้งๆ ที่พวกเขาเองรู้อยู่เต็มอกว่า สุเราะฮ์นี้ถูกประทานลงมาที่นครมักกะฮ์(ก่อนการฮิจญ์เราะฮ์) ซึ่งขณะนั้นอะลียังไม่ได้เป็นเชยท่านนบีแต่อย่างใด...!

¹ ดู หนังสือ ฟิศลุลคิฏอบ ฟิ ตะหฺรึฟ กิตาบร็อบบิล อัรบาบ โดย อัลนุรีย อัฏ ฏ็อบเราะซีย หน้า 347

รอพิฏาะฮฺมีความเชื่ออย่างไรต่อบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม?

การศรัทธาของรอพิฏาะฮฺวางอยู่บนพื้นฐานแห่งการด่าทอ สาปแช่ง และกล่าวร้ายต่อบรรดาเศาะหาบะฮฺว่าเป็นพวกที่นอกรีตและตกศาสนา อัล-กุฎัยนีย์ ได้บันทึกใน "ฟุรูก อัล-กาฟีย์" ว่า มีรายงานจาก ญะอฺฟัร อะลียิสลาม กล่าวว่ : “ผู้คนหลังการเสียชีวิตของท่าน เราะฮะฮุล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิวะสัลลัม ล้วนตกศาสนา (มูรตัด) ยกเว้นสามคนเท่านั้น ฉันถามเขาว่า สามคนนั้นคือใคร? ญะอฺฟัรตอบว่า สามคนนั้น คือ อัล-มิกดาต บิน อัล-อัศวัต , อับู ซัร อัล-ซิฟารีย์ และสลมาน อัล-ฟาริซีย์¹

อัล-มััจญฺลียีย์ ได้บันทึกใน “บิหารุ อัล-อันวารุ” ว่า “บ่าวของท่านอะลี บิน หุเซน ได้กล่าวแก่ท่านว่า : การรับใช้ท่านคือภาระหน้าที่ของฉัน ดังนั้นท่านจะบอกฉันเกี่ยวกับผู้ชายสองคน คือ อับู บักรุ และอุมัร ได้ไหม? ท่านอะลี ตอบว่า : ทั้งสองเป็น กาฟิรุ ผู้ใดที่รักคนทั้งสองก็ย่อมต้องเป็น กาฟิรุด้วย และรายงานจาก อับู หัมซะฮฺ อัช-ชูมาลียีย์ ว่า เขาได้ถาม อะลี บิน หุเซน เกี่ยวกับอับู บักรุและอุมัร ท่านอะลี บิน หุเซน ตอบว่า ทั้งสองเป็นกาฟิรุ และผู้ปฏิบัติตามเขาทั้งสองด้วย”²

ในคำรัสของอัลลอฮฺ ชุบฮานะฮฺฮฺวะตะอาลา ที่ว่า

﴿... وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ...﴾

ความว่ : “และอัลลอฮฺ ทรงห้ามจากการทำลามกและชั่วช้า และการอธรรม ” (อัน-นะหฺลุ 16:90)

อัล-กุมมียฺ ได้อธิบายว่ : บรรดาอูละมาอฺฮฺอะฮฺกักล่าวว่ “พะฮฺซาล์ คือ อับู บักรุ, มุ๊งกัร คือ อุมัร และ บัฆยฺ คืออุษมาน”³

อัล-มััจญฺลียีย์ ได้บันทึกในหนังสือของเขา “บิหารุ อัล-อันวารุ” ว่า “หลักฐานได้ชี้ให้เห็นถึงการกัฟรุ ของ อับู บักรุ และ อุมัร รวมถึงบุคคลที่เหมือนทั้งสอง ผู้ที่ สาปแช่ง พวกเหล่านั้นจะได้รับผลบุญและปลดปล่อยจากพวกเขา และความอูตริของพวกเขา มีมากกว่าที่ได้กล่าวในเล่มนี้และหนังสือเล่มอื่นๆ อีกด้วย ในสิ่งที่ฉันได้กล่าวมานี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับผู้ที่ต้องการทางนำจากอัลลอฮฺไปสู่หนทางที่เที่ยงตรง”⁴

¹ ดู ฟุรูก อัล-กาฟีย์ โดย อัล-กุฎัยนีย์ หน้า 115

² ดูหนังสือ บิหารุ อัล-อันวารุ โดย อัล-มััจญฺลียีย์ (69/137-138) ข้อสังเกตหรือข้อเท็จจริงที่ต้องทราบประการหนึ่งก็คือ ท่านอาลี บิน อัล หุเสน และอะฮฺลุลบัยต์ ล้วนไม่เกี่ยวข้องกับการกล่าวหาเช่นนี้ เรื่องนี้เป็นการกัฟรุขึ้นมาของ รอพิฏาะฮฺทั้งสิ้น

³ ดู ตัฟสีร ของ อัล-กุมมียฺ (1/390)

⁴ บิหารุ อัล-อันวารุ โดย อัล-มััจญฺลียีย์ (30/230)

นอกจากนี้ อัล-มัจญ์ลีย์ ได้บันทึกในหนังสือ “บิหารุ อัล-อันวารุ” ว่า อับู บักรุ, อุมัร, อุษมาน และ มุอาวิยะฮุ ล้วนเป็นชาวนรก¹

พวกชีอะฮ์ ได้กล่าว(ดูอาร์)ในหนังสือของพวกเขาชื่อ อิห์กอก อัล-หุกุ ของ อัล-มัรออาฮ์ ว่า : พรอันประเสริฐและความสันติสุขจากอัลลอฮ์จะมีแต่ท่านนบีมุหัมมัดและวงศ์วานของท่าน และการสาปแช่งจึงมีแต่สองเจ็ดแห่งเผ่ากุเรช ผู้เป็นพ่อมดและมารร้าย และบุตรสาวของเขาทั้งสอง”² คนที่พวกชีอะฮ์หมายถึงคือ อับู บักรุ และบุตรสาวของท่าน อาอิชะฮุ, อุมัร และบุตรสาวของท่าน หัฟเศาะฮุ เพราะฎิยัลลอฮุอันฮุม

อัล-มัจญ์ลีย์ ได้บันทึกในหนังสือของเขาที่มีชื่อว่า “อัล-อะกออิด” เขาได้กล่าวว่า สิ่งที่สำคัญในการนับถือชีอะฮ์ อิมามิยะฮ์ คือ การนิการ์มุตะฮุเป็นเรื่องเหลวล การทำฮัจญ์ตะมัดตุอ และการปลีกตัวห่างไกลจากบุคคลสามคน(คือ อับู บักรุ อุมัร และอุษมาน), มุอาวิยะฮุ, ยาซีด บิน มุอาวิยะฮุ และ ทุกคนที่ต่อสู้กับท่าน เคาะลีฟะฮุอะลี³

ในวันอาชูรอ(วันที่สิบ เดือนมุหรรอม) พวกเขาจะนำสุนัขมาตัวหนึ่ง และตั้งชื่อเป็นอุมัร หลังจากนั้นก็จะช่วยกันตีและขว้างปาสุนัขตัวนั้นด้วยไม้และก้อนหินจนตาย แล้วก็นำลูกแกะมาตัวหนึ่ง และตั้งชื่อเป็นอาอิชะฮุ แล้วพวกเขาจะช่วยกันถอนขนและรุมทุบตีมันด้วยรองเท้าจนตายในที่สุด⁴ นอกจากนี้ พวกเขายังจัดงานรื่นเริงเนื่องในวันที่อุมัร บิน อัล -ค็อฏฏอบ ถูกลอบฆ่าจนเสียชีวิต และพวก เขาได้ขนานนาม อับู ลุลอุอะฮ์ อัล-มะญ์ลีย์ ผู้เป็นฆาตกรว่า เป็น บาบา ซุญญาอูดีน (หมายถึงผู้กล้าแห่งศา สนา)⁵ ขออัลลอฮ์ ทรงมอบความพอพระทัยแก่บรรดาเศาะหาบะฮ์ และอุมมะฮฺฮาทุล มุอฺมินีน ทุกคน อามีน

พี่น้องมุสลิมที่รัก จงดูเถิด ว่าคนนอกศาสนาพวกนี้ได้แสดงความเคียดแค้นและปฏิบัติตัวเลวทรามอย่างไรต่อผู้คนที่ดีที่สุดใน หลังจากบรรดานบี พวกเขาเป็นบรรดาเศาะหาบะฮ์ที่อัลลอฮ์และเราะฮูลของพระองค์ได้ยกย่องให้เกียรติ ผู้ซึ่งประชาชาติทั้งหมดต่างให้การยอมรับในความเที่ยงธรรมและความประเสริฐของพวกเขา นอกจากนี้ประวัติศาสตร์และข้อเท็จจริงยังจารึกว่าพวกเขาเป็นชนรุ่นที่ดีที่สุดใน ผู้เป็นทัพหน้า และพลีชีพในการญิฮาดเพื่ออิสลาม

¹ ดู อ่างอิงเดิม (30/236)

² อิห์กอก อัล-หุกุ (1/337)

³ อัล-อะกออิด โดย อัล-มัจญ์ลีย์ หน้า 58

⁴ ดู ตับดีด ฮัจญ์-เศาะลาม ะตันบียุอัน-นียาม โดย เซค ฮิรอฮีม อัล-ญับฮาน หน้า 27

⁵ ดู อัล-กุนา วัล อัลกอบ โดย อับบาส อัล-กุมมีย์ (2/55)

รอฟีฏาะฮฺ และยิว มีส่วนคล้ายกันเช่นไร ?

ชัยคุล อิศลาม อิบน์ ตัยมียะฮฺ ได้อธิบายว่า : “พวกท่าน จงรู้เถิดว่า ความเคราะห์ร้ายของรอฟี ฏาะฮฺก็คือ ความเคราะห์ร้ายของยิว ...

พวกยิวอ้างว่า อำนาจการปกครอง ไม่สมควรแก่ผู้ใดนอกเสียจาก ลูกหลานดาอูดเท่านั้น ในขณะที่รอฟี ฏาะฮฺก็อ้างว่าการเป็นอิมามจะไม่มีสิทธิของผู้ใดนอกเสียจากลูกหลานอะลีเท่านั้น

พวกยิวอ้างว่าไม่มีสงครามในหนทางของพระเจ้า จนกว่า ดัจญาลจะออกและมีดาบลงมา ส่วนรอฟี ฏาะฮฺ ก็อ้างว่าไม่มีญิฮาดจนกว่ามะฮฺดีจะออกมาและมีเสียงเรียกจากฟ้า...

พวกยิวจะปล่อยเวลาละหมาดไ้ ให้ล่วงเลยจนกว่าดวงดาวจะขึ้นเต็มฟ้า ในขณะที่รอฟี ฏาะฮฺจะไม่ ละหมาดมัฆริบจนกว่าดาวจะเต็มฟ้าเช่นกัน ซึ่งขัดกับ หะดีษที่ว่า : **“ประชาชาติของฉันจะยังคงอยู่ใน กมล สันดานแห่งความดี ตราบใดที่พวกเขาไม่ปล่อยเวลาละหมาดมัฆริบ ให้ล่วงเลยไปจนดวงดาวเต็มฟ้า”**¹

พวกยิวได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขคัมภีร์เตารอต พวกรอฟี ฏาะฮฺก็ทำการแก้ไขอัลกุรอานเช่นกัน...

พวกยิวไม่เห็นด้วยกับการลูบบนถุงเท้าหนัง(ในการอาบน้ำละหมาด) แทนการล้างเท้า เช่นเดียวกันกับรอฟี ฏาะฮฺ ...

พวกยิวจงแค้นญิบรีลและหาว่า ญิบรีลเป็นศัตรูของพวกเขา ส่วนรอฟี ฏาะฮฺก็กล่าวหาว่าญิบรี ลลับสนใน การนำวะฮฺยูจากอัลลอฮฺให้มูหัมมัด (แทนที่จะนำไปให้อะลี)”²

พวกรอฟี ฏาะฮฺยังมีส่วนคล้ายกับคริสต์ เพราะคริสต์จะไม่มี ลินสอดให้เจ้าสาว พวกรอฟี ฏาะฮฺก็ปฏิบัติ เยี่ยงเดียวกัน พวกเขาอยู่กับผู้หญิงเยี่ยงสามีภรรยาด้วยมุตอะฮฺ และถือเป็นสิ่งที่อนูมัตให้ทำเช่นนั้น

แท้จริงแล้วพวกยิวและคริสต์ ยังดีกว่าพวกรอฟี ฏาะฮฺถึงสองข้อ เพราะถ้าเราถามยิวว่าใครดีที่สุดใน ศาสนาของพวกท่าน ? พวกยิว จะตอบว่า สาวกของมุซา ส่วนคริสต์ก็จะตอบว่า สาวกของอีซา แต่ถ้าเราถามรอฟี ฏาะฮฺว่า ใครร้ายที่สุดในศาสนาของพวกท่าน ? พวกเขากลับตอบว่า บรรดาสาวกของมูหัมมัด !!!³

¹ รายงานโดย อะหฺมัด (4/147,5/417,422) อิบน์ ดาอูด (418) อิบน์ มาญะฮฺ (689) มีใน อัซ-ซะฮะอิด ว่า เป็นสายรายงานที่ดี

² พวกอัล-ฆะฆะรอฮฺฮียะฮฺ คือพวกหนึ่งที่กล่าวหาว่า ญิบรีล นำวะฮฺยูไปให้ มูหัมมัด ในขณะที่อาลี คือผู้ที่สมควรจะได้รับ พวกเขาจึง กล่าวหาว่า “อัล-อะมีน(ท่านนบีผู้ซื่อสัตย์)ไม่รักษาสัจจะ และปิดบังโองการไม่ให้ท่านอิมาม ” จึงดูเถิด พี่น้องมุสลิม ว่าพวกเขา กล่าวหาเช่นนี้ได้อย่างไร ในขณะที่อัลลอฮฺ ทรงประกาศว่า

﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴾

ความว่า : อัลกุรอาน นำลงมาโดยผู้ที่มีอะมานะฮฺยิ่ง [อัลซุฮรอฮฺ 26 :193]

และในโองการอื่นมีว่า

﴿ مُطَاعٌ ثُمَّ آمِينَ ﴾

ความว่า : เขาคือผู้ที่ได้รับการเชื่อฟังและเป็นผู้ที่มีอะมานะฮฺยิ่ง[อัลดักวีร 18:21]

แล้วจะให้เราคิดเช่นไร กับความเชื่อที่สกรปรกของรอฟี ฏาะฮฺพวกนี้ ?

³ ดู มินฮาจ อัซ-สุนนะฮฺ ของ อิบน์ ตัยมียะฮฺ (1/24)

เชค अबดุลลอฮฺ อัล-ญะมีลี๋ย ได้บันทึกในหนังสือของท่าน “บัซลฺ อัล-มัญญูฮฺ ฟิ มุซาบะฮะ ฮะฮฺ อัล-รอฟีฎะฮฺ ลี อัล-ยะฮูดี” ว่า ในส่วนคล้ายของชีอะฮฺ สุรอฟีฎะฮฺกับยิวคือการกล่าวผู้อื่นว่าเป็น กาฟิรฺ ทรัพย์สินสมบัติและชีวิตของผู้อื่นเป็นสิ่งที่อนุญาตและสนับสนุนให้กระทำการละเมิดสิทธิได้

เชค अबดุลลอฮฺ อัล-ญะมีลี๋ย กล่าวว่า ยิวได้แบ่งมนุษย์เป็นสองประเภท ประเภทแรกคือ ยิว และประเภทที่สองคือ อัล-อุมะมียูน (พวกโกยิม หรือคนอื่นที่ไม่ใช่ยิวทั้งหมด) ซึ่งพวกเขาไม่ใช่ยิว พวกยิวได้ยึดมั่นว่าพวกเขาเท่านั้นที่เป็นพวกมุอ์มินผู้ศรัทธา ส่วนคนอื่นนั้นเป็นกาฟิรฺที่ไม่รู้จักอัลลอฮฺ และได้มีการบันทึกในคัมภีร์ตัลหมุดว่าทุกประชาชาติที่ไม่ใช่ยิว เป็นกาฟิรฺ แม้กระทั่งนบีอิซาก็ไม่พ้นจากการกล่าวหาว่าเป็นกาฟิรฺตามการยึดมั่นของยิว ดังที่ได้มีการบันทึกในตัลหมุด ด้วยการบอกถึงคุณลักษณะของอิซ่าวว่า “อิซวานั้นเป็นกาฟิรฺ เขาไม่รู้จักอัลลอฮฺ” ชีอะฮฺ ร่อฟีฎะฮฺยังได้ยึดมั่นอีกว่า พวกเขาเท่านั้นที่เป็นมุอ์มินผู้ศรัทธา ส่วนที่มุสลิมคนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่พวกเขานั้นเป็นกาฟิรฺ ที่มُرตัด (ตกศาสนา) พวกนี้ไม่มีสิทธิใดๆ ในศาสนาอิสลาม เหตุผลที่ชีอะฮฺ ร่อฟีฎะฮฺได้กล่าวร้ายต่อมุสลิมนั้น เนื่องจากมุสลิมไม่ได้ ยึดถืออิมามะฮฺตามหลักการยึดมั่นของร่อฟีฎะฮฺที่พวกเขายึดมั่นว่า อิมามะฮฺนั้นเป็นรูกันหรือหนึ่งในหลักการของศาสนาอิสลาม และผู้ใดที่ไม่ได้นำ อิมามะฮฺตามชีอะฮฺ ร่อฟีฎะฮฺมาใช้ ผู้นั้นคือ กาฟิรฺในการยึดมั่นของพวกเขา ชีอะฮฺ ร่อฟีฎะฮฺเสมือนกับการไม่ได้กล่าวปฏิญาณตน (ชะฮาดะฮฺ) หรือปฏิเสธหลักศาสนาบางประการ จนถึงขั้นที่พวกชีอะฮฺ ร่อฟีฎะฮฺให้ความสำคัญ กับเรื่องนี้เป็นอันดับแรกจากกฎบัญญัติต่างๆ ของศาสนา อีกรหลายประการ

อัล-บรกี๋ย ได้รายงาน จาก अबดุลลอฮฺ เขาได้กล่าวว่า “ไม่มีใคร รตามศาสนาของท่านนบีอิบรอฮีม นอกจากเราและชีอะฮฺของเราเท่านั้น นอกเหนือจากนั้นคือผู้ที่ปฏิเสธ” และมีการบันทึกในหนังสือตัฟซีรของอัล-กุมมี๋ย รายงานจาก अबดุลลอฮฺ เขาได้กล่าวว่า “ไม่มีใครนับถือศาสนาอิสลาม จนกระทั่งถึงวันกิยามะฮฺ นอกเสียจากพวกเรา(ชาวชีอะฮฺ)เท่านั้น”¹

¹ บัซลฺ อัล-มัญญูฮฺ ฟิ มุซาบะฮะฮฺ อัล-รอฟีฎะฮฺ ลี อัล-ยะฮูดี โดย अबดุลลอฮฺ อัล-ญะมีลี๋ย 2/599, 568 ดูข้อมูลเพื่อเติม เกี่ยวกับการที่ชีอะฮฺกล่าวหามุสลิมว่าเป็นกาฟิรฺจากหนังสือ “อัล-ชีอะฮฺ อัล-อิษนา อะซารียะฮฺ วัดักฟิรฺฮุม ลี อุมุม อัล-มุสลิมีน”

รอพิเฐาะฮฺมีความเชื่อเกี่ยวกับบรรดาอิมามอย่างไร ?

รอพิเฐาะฮฺอ้างว่าบรรดาอิมาม เป็นผู้ที่มีอะฮฺลุม (ปลดอบาป) พวกเขาหยั่งรู้ถึงสิ่งที่เร้นลับ ต่างๆ อัล-กุลัยนีย ได้บันทึกใน “อุศูล อัล-กาฟี” จากอิมามญะ อูฟร์ อัศ-ศอดิก ว่า : พวกเราเป็นคลังแห่งความรู้ของอัลลอฮฺ เป็นผู้แปลคำสั่งของพระองค์ พวกเราล้วนบริสุทธิ์และปลดออกจากความผิดทุกประการ ทุกคนถูกสั่งให้เชื่อฟังเรา และห้ามทำผิดต่อเรา พวกเราเป็นหลักฐานอันชัดแจ้งของอัลลอฮฺ ต่อผู้ที่อยู่ใต้ฟ้าฟ้า และหน้าแผ่นดิน¹

ในหนังสือดังกล่าว อัล-กุลัยนีย ยังได้รายงานจากญะ อูฟร์ อีกเช่นกันภายใต้บทที่ว่า “บรรดาอิมามนั้นถ้าต้องการจะรู้สิ่งใดก็สามารถหยั่งรู้สิ่งในสิ่งนั้น” กล่าวว่่า : “แท้จริงอิมามนั้นเมื่อใดที่อยากรู้ก็จะรู้ และแท้จริงพวกเขาจะรู้ว่าเมื่อใดพวกเขาจะเสียชีวิต และพวกเขาจะไม่ตายนอกเสียจากด้วยความต้องการของพวกเขาเอง”²

โคมัยนีย ผู้ล่วงลับได้กล่าวในหนังสือของเขา ตะหรีร อัล-วะสีละฮฺ ว่า : “แท้จริงบรรดาอิมามของเรามีหน้าที่ที่ประเสริฐ มีตำแหน่งที่สูงส่ง และเป็นผู้ปกครองโลกนี้ทั้งหมด ” และได้กล่าวอีกว่า “แท้จริงสำหรับพวกเรา (อิมามสิบสอง) มีสถานภาพที่สูงส่ง ณ อัลลอฮฺ แม้ลาอิกะฮฺหรือนบีไหนก็เทียบเคียงไม่ได้”³

จนกระทั่งพวกชีอะฮฺรอพิเฐาะฮฺได้คลั่งไคล้ถึงขั้นมีความเชื่อว่า บรรดาอิมามของชีอะฮฺ นั้น ดีกว่าบรรดานบีทั้งหมดเว้นแต่ท่านนบีมุฮัมมัดเท่านั้น อัล-มััจญลียี ได้บันทึกในหนังสือของเขา “มิรอะต อัล-อุกูล” ด้วยคำกล่าวที่ว่า “แท้จริงแล้ว บรรดาอิมามทั้งหลายนั้น ย่อมดีกว่าบรรดานบีทั้งหมด ยกเว้นนบีมุฮัมมัดของเราเท่านั้น”⁴

ความคลั่งไคล้ของพวกชีอะฮฺไม่ได้มีเพียงดังที่กล่าวมาเท่านั้น แต่พวกเขายังเชื่ออีกว่า บรรดาอิมามนั้นคือผู้บริหารโลกนี้ทั้งหมด ดังที่ อัล-คูอียี ได้กล่าวใน หนังสือของเขา “มิศบาหฺ อัล-ฟุเกาะฮฺ” ว่า : “สิ่งที่ปรากฏแจ่มแจ้ง คือ ไม่มีผู้ใดมาเทียบเคียงกับบรรดาอิมามได้ในการบริหารโลกใบนี้ ดังที่มีสายรายงานมา เนื่องจากพวกเขาจึงได้มีการสร้างของอัลลอฮฺ พวกเขาเป็นเหตุในการสร้างมัจลูก(สิ่งที่ถูกสร้างทั้งหมด) หากไม่ใช่พวกบรรดาอิมามก็ จะไม่มีการสร้างมนุษย์ทั้งหมด เพราะการที่ได้สร้างมนุษย์ขึ้นมานั้นก็เพื่อบรรดาอิมาม พวกเขาคือสาเหตุในการสร้าง ยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาคือผู้สร้างนอกเหนือจากอัลลอฮฺ ก ารปกครอง เช่นนี้เหมือนดังที่อัลลอฮฺ ทรงได้ปกครองมัจลูก”⁵

ขอสาบานด้วยพระองค์อัลลอฮฺ ข้าพเจ้าขอ ให้ห่างไกลจากการ เลยเถิด และบิดเบือนทางศาสนาเหมือน พวกชีอะฮฺดังกล่าว บรรดาอิมามเป็นสาเหตุในการสร้างมัจลูกได้อย่างไร ?!! บรรดาอิมามเป็นเหตุในการมีเราได้ เช่นไร?!! และมนุษย์ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการภักดีต่ออิมามของชีอะฮฺ ฮุอย่างนั้นหรือ?!! ซึ่งอัลลอฮฺได้ตรัสในอัลกุรอานแล้วว่า

¹ ดู อุศูล อัล-กาฟี โดย อัล-กุลัยนีย (1/165)

² หนังสือเล่มเดียวกัน (1/258)

³ ตะหรีร อัล-วะสีละฮฺ โดย โคมัยนีย หน้า 52, 94

⁴ มิรอะต อัล-อุกูล พี ชัรฮิ อัคบารุ อาล อัร-เราะฮูล โดย อัล-มััจญลียี 2/290

⁵ มิศบาหฺ อัล-ฟุเกาะฮฺ โดย อญู อัล-กอลิม อัล-คูอียี (5/33)

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

ความว่า “ข้าไม่ได้สร้างจinnและมนุษย์ นอกเสียจากเพื่ออิบา ดะฮฺ(จงรักภักดี)ต่อข้าเท่านั้น”
[อัล-ฮารียาต 51:56]

ด้วยพระองค์อัลลอฮฺ ข้าพเจ้าขอห่างไกลจากความเชื่อดังกล่าวนั้น ซึ่งเป็นความเชื่อที่บิดเบือนศาสนาและห่างไกลจากอัลกุรอานและสุนนะฮฺอันบริสุทธิ์

ชัยคุลอิสลาม อิบน์ ตัยมียะฮฺ ได้กล่าวว่า : “พวกอหฺลิญาฮฺอ้างว่า ศาสนานั้นเป็นสิทธิของบรรดาผู้รู้และผู้นำศาสนา สิ่งเหลวคือสิ่งที่พวกเขาว่าเหลว และสิ่งที่หะรอมก็คือสิ่งที่พวกเขาว่าหะรอม ศาสนาก็ คือสิ่งที่พวกเขาบัญญัติ”¹

ถ้าท่านต้องการที่จะรู้ว่า พวกอหฺลิญาฮฺนั้นเข้าขั้นชรีก กุฟรฺ และเลยเถิดเช่นไร -ขออัลลอฮฺทรงให้เราแผ้วผ่านและห่างไกลจากสิ่งนั้น - ก็จงอ่านคำกลอนที่เขียนโดย อิบรอฮีม อัล-อามิสิยฺ ที่ยกย่องท่านอะลี ว่า :

โอ้ อับู หะสัน ผู้เป็นตัวตน แห่งพระเจ้า	ท่านคือเจ้า ความเกรียงไกร อันสูงล้ำ
ท่านผู้รู้ ความลึกลับ ทุกแห่งหน	แม้มีดมน ก็ไม่อาจ ปิดบังท่าน
ท่านคือผู้ คุ่มวงล้อ แห่งจักรวาล	ทั้งสายธาร ลีซล ท่านครอบครอง
ชีวิตท่าน ท่านเอง เป็นเจ้าของ	แม้ท่านร้อง สั่งให้ตาย วอดวายพลัน

อีกผู้หนึ่งที่เขียนบทกลอนยกย่องท่านอะลี เช่นกันคือ อะลี บิน สุลัยมาน อัล-มะซีดียฺ ซึ่งมีว่า :

โอ้ อับู หะสัน ผู้เป็นคณางอันประเสริฐ
ผู้เคียงพระเจ้า และวิญญูณแห่งเราะฮฺสุล
เป็นจันทร์เพ็ญอันเรืองรอง เป็นทั้งตะวันแห่งบัญญัติ
เป็นบ่าวแห่งราชา ทั้งที่ท่านคือราชันย์
นบีเรียกหาท่านยามวันชีวันจะมลาย
ชี้แจงแถลงไขในวันแห่งฆอดิร
ว่าท่านนี่เป็นผู้นำเหล่าศรัทธาต่อจากเรา
ทั้งศักดิ์แห่งผู้นำก็มอบให้
กาลต่อไปทุกอย่างนั้นเพียงท่านครอง
โอ้ท่านผู้รู้ทุกสิ่งในทรงวงอก
ท่านผู้เรียกให้ศพพื่นจากสุสาน
พิพากษาวันกียามะฮฺท่านจัดการ

¹ คูมินฮาจ อัล-สุนนะฮฺ โดย อิบน์ ตัยมียะฮฺ (1/482)

ท่านคือผู้ฟัง ทั้งเห็นและรอบรู้
 ท่านปรีชา และสามารถในทุกอย่าง
 ปราศจากท่าน ไหนเลยดาวจะโคจร
 ดาวทั้งมวลไหนเลยจะเคลื่อนตัว
 ท่านผู้รู้ทุกสิ่งบนแผ่นดิน
 ท่านผู้พูดกับชนผู้บันทึก
 ไม่มีท่าน มุซาหรือจะพูด
 มหาบริสุทธิ์ใ้ผู้สร้างท่านขึ้นมา
 ท่านผู้เห็นความลับของชื่อท่านในสากล
 ความรักท่านเจิดจรัสดังสุริยันที่ส่องแสง
 ผู้เคียดแค้นตัวท่านและชิงชัง
 เปรียบเหมือนดั่งน้ำมันที่ดำสนิท
 ผู้ใดที่ล้วงลับ และผู้ใดที่จะเกิด
 ทั้งเราะสูล และบรรดาเหล่านั้น
 ทั้ง กอลัม เลามะหะฟูซ และจักรวาล
 บ่าวทุกนาม ล้วนเป็นสิ่งที่ท่านครอง
 อญู หะสัน ใ้ ผู้คุมทุกสรรพสิ่ง
 ที่พิทพิงผู้ถูกขับและผู้แทน
 ผู้แจกน้ำแก่คนรักในวันนั้น
 ปฏิเสธท่าน ย่อมไม่เชื่อต่อวันฟื้นชีพ
 อญู หะสัน ใ้ อะลี ผู้เกรียงไกร
 ความรักดีที่ฉันมีส่องแสงจำในสุสาน
 ชื่อท่านนั้นเป็นเครื่องหมายยามคับขัน
 ความรักท่านนำพาฉันสู่สวรรค์ท่าน
 ด้วยท่าน ใ้ อะลี ฉันได้เข้า
 เมื่อการแห่งพระเจ้าผู้สูงส่งได้มาถึง
 และเสียงเรียก ให้ไปแล้ว ให้ไปแล้ว
 มีหรือท่านจะทิ้งขว้างผู้ที่เคียดชัง

มีมุสลิมที่ยึดมั่นกับหลักคำสอนของอิสลามคนใดบ้างสามารถกล่าวบทยกย่อง (มนุษย์ด้วยกัน) เช่นนี้ ? ขอ
 สบาณด้วยอัลลอฮฺ แท้จริงชาวญะฮิลียะห์ ยังไม่ตกในการตั้งภาคี (ซีริก) การปฏิเสธ และความเลียดถึงขั้นที่รอฟี
 ฎาะฮฺเป็นอยู่ดังที่เห็นนี้

รอฟีฏาะฮ์มีความเชื่อเกี่ยวกับอัร-ร็อญอะฮ์ (การฟื้นอีกครั้ง) อย่างไร?

พวกรอฟีฏาะฮ์เป็นผู้ที่ให้ความเชื่อนี้ อัล-มุฟิต ได้กล่าวว่า “พวกอิมามียะฮ์ล้วนมีความเห็นว่า ผู้ที่ตายไปแล้วบางส่วนจำนวนมากต้องฟื้นขึ้นอีกครั้ง (ก่อนวันกิยามะฮ์) อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้”¹ นั่นก็คือในช่วงทำชีวิตโลกอิมามคนสุดท้ายที่พวกเขา เรียกว่า อัล-กออิม (ผู้ยืนหยัด) จะออกมาจากที่หลบซ่อน และประหารศัตรู ที่เป็นนักการเมืองทั้งหมด หลังจากนั้นจะคืนสิทธิทั้งหมด ให้เป็นของชีอะฮ์ ซึ่งถูกแย่งชิงไปโดยพวกอื่นมาเป็นเวลานานหลายศตวรรษ²

ชัยยิด อัร-มุรตะฎอ ในหนังสือ อัล-มะซาอิล อัน-นาซีริยะฮ์ ได้กล่าวว่า : อนุ บักร์ และอุมร์ จะถูกจับทางเขนบนต้นไม้ ในวันแห่งการปกครองของอัล-มุฮ์ดี อิมามคนที่สิบสอง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้ยืนหยัดแห่งครอบครัวมุหัมมัด ต้นไม้นั้นเป็นต้นไม้ที่เขียวสด แต่หลังจากที่คนทั้งสองถูกนำไปทางเขนไว้ มันก็จะแห้งตาย³

อัล-มัจญลิสซีย ในหนังสือ หักกุลยะกิน ได้รายงานจาก มุหัมมัด อัล-บากิร ว่า : “เมื่อกำเนิดมุฮ์ดี อากิชะฮ์ก็ฟื้นขึ้น เพื่อมารับการลงทัณฑ์ที่ผิดประเวณี”⁴

ความเชื่อในเรื่องนี้ เติบโตมาเรื่อยๆ จนกระทั่งพวกเขาเชื่อว่า ชีอะฮ์ และบรรดาอิมามทุกคนของพวกเขา จะฟื้นขึ้นพร้อมกับคู่ปรับของพวกเขาทั้งหมด ความเชื่อนี้แสดงให้เห็นถึงความเคียดแค้นที่สะสมอยู่ในหัวใจของพวกเขา และได้กลายมาเป็นเรื่องราวไร้สาระที่พวกเขาถูกขึ้น อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่พวกเขาจะบะฮียะฮ์ใช้ในการปฏิเสธวันอาคิเราะฮ์

การฟื้นอีกครั้ง หมายถึง การที่ได้ล้างแค้นหรือแก้แค้นต่อผู้ที่เป็นศัตรูของชีอะฮ์ แต่แล้วใครเล่าคือศัตรูของชีอะฮ์?? พี่น้องมุสลิมทั้งหลาย การรายงานดังกล่าวได้ชี้ให้เห็นถึงความอิจฉาริษยาของชีอะฮ์ต่อมุสลิมด้วยกัน และความจงรักภักดีของพวกเขาต่ออียิวและคริสเตียน

อัล-มัจญลิสซีย ได้บันทึกในหนังสือของเขา บิหาร อัล-อันวารุ “รายงานจาก อนุ บะซีร์ จาก อนุ อับดุล ลอฮ์ กล่าวว่า : เขาได้บอกแก่ฉัน ว่า “โอ้ อนุ มุหัมมัด ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าฉันเห็นการลงมาของท่าน อัล- กออิม (ผู้ยืนหยัด) สุ่มัสยิด อัช-ชะฮ์ละฮ์ พร้อมกับครอบครัว เขา...” จนถึงคำพูดของเขาที่ว่า ฉันได้ถามว่า : แล้วพวกที่ไม่ใช่มุสลิมเขาจะได้รับการตอบแทนจากผู้ยืนหยัดเช่นไร? อนุ บะซีร์ ตอบว่า : ให้การผ่อนปรนต่อพวกเขา เหมือนที่ท่านเราะฮ์ลุล คือลัลลอฮ์ อะลัยฮิวะสَّلَام ได้ผ่อนปรนต่อพวกเขาด้วยการที่พวกเขาต้องจ่ายภาษี ในขณะที่พวกเขาเป็นผู้ที่นำเวทนา” ฉันก็ได้ถามว่า “แล้วใครคือศัตรูของพวกเขา?” เขาตอบว่า : โอ้ อนุ มุหัมมัด!! ศัตรูนั้นคือคนที่ขัดแย้งต่อพวกเราในการปกครอง(อิมามะฮ์)ของเรา แท้จริงแล้ว อัลลอฮ์ได้ทะเลาะเลือดเนื้อของพวกเขา เมื่อใดที่ผู้

¹ ดู อะวาอิล มะกอလာต โดย อัล-มุฟิต หน้า 51

² ดู อัล-คูลูบ อัล-อะร็อญอะฮ์ โดย มุหิบบุদ্ดีน อัล-คอฎิบ หน้า 80

³ ดู อะวาอิล มะกอလာต โดย อัล-มุฟิต หน้า 95

⁴ ดู หักกุลยะกิน ในหน้า 347

หยีนัยต์มาถึง แต่วันนี้ สิ่งดังกล่าวนั้นยังเป็นสิ่งที่ต้องห้ามสำหรับพวกเราและพวกท่านอยู่ เมื่อผู้ยึดหลักดลโฆษพวก เขาเพื่ออัลลฮอฮู เพื่อเราะฮูล และเพื่อพวกเราทุกคน ก็จะไม่มีการมาล่อลวงท่านอีก”¹

พี่น้องมุสลิมดูสิครับว่าอิมามมะฮฺดีฮ์ ของชาวชีอะฮฺ ได้ยอมผ่อนปรนทุกอย่างให้กับยิวและคริสเตียน แต่ใน ขณะเดียวกันพวกเขาทำสงคความกับผู้ที่ไม่สอดคล้องกับพวกเขานั้นคือชาวสุนนะฮฺ มีคำกล่าวของชีอะฮฺผู้หนึ่งว่า นี่ คือการตอบแทนต่อผู้ที่เป้นศั ตรูต่ออะฮฺลุลบัยตุ แต่ชาวสุนนะฮฺไม่ได้เป้นศั ตรู ดังนั้นพวกเขาก็ไม่ต้องได้รับการตอบ แทนด้วยการหลังเล็ดจากอิมามมะฮฺดีฮ์ ของพวกรอฟีฎวะฮฺ

ฉันขอบอกให้ทราบว่ามีกรรายงานจำนวนมาก จากรอฟีฎวะฮฺ ที่ยืนยันว่า อัน-นาติบะ ฮฺ ที่พวกเขา หมายถึงก็คือชาวสุนนะฮฺ ดูข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้ได้จากหนังสือ อัล-มะหาลีน อัน-นัฟสานียะฮ์ โดย หุเสน อา ละ อูศฟูร อัลด-ดาร์อฮ์ อัล-บะห์รอนีย์, อัช-ชีฮาบ อัช-ชากิบบ ฟี บะยาน มะอฺนา อัน-นาติบ โดย อูซุฟ อัล-บะห์รอนีย์

¹ ดู บิหาร อัลอันวาร โดย อัลมัจลียะฮ์ 52/376

อะไรคือความเชื่อ ตะกียะฮฺ (การเสแสร้ง) ของพวกรอฟีฎะฮฺ ?

นักวิชาการของพวก รอฟีฎะฮฺคนหนึ่ง ได้ให้ความหมาย ตะกียะฮฺ ว่า คือ "การที่ท่านพูด หรือทำในสิ่งที่ท่านไม่มีความเชื่อ เพื่อที่จะระงับภัยที่จะมาถึงตัวท่าน หรือทรัพย์สินสมบัติ หรือมีจุดประสงค์เพื่อคงซึ่งความมีเกียรติของท่านไว้"¹

พวกรอฟีฎะฮฺหาว่าท่านเราะฮ์มาน ค็อลลัลลอฮุอะลยฮิวะสัลลัม ได้ใช้วิธีนี้กับ อัลดุลลอฮฺ บิน อุบัยยฺ บิน สะลูล ในวันตายของหัวหน้ามุนาฟิกผู้นี้ โดยที่ท่านได้ละหมาดศพของเขา อุมัรได้ถามว่า : อัลลอฮฺไม่ได้ห้ามท่านทำเช่นนี้หรือ ? ท่านเราะฮ์มานตอบว่า : ซักก่อน ท่านไม่รู้สิ่งที่ฉันขอให้เขา แท้จริงฉัน ขอว่า ขออัลลอฮฺทรงสุ่มไฟในท้องของเขา จงเติมไฟในสุสานของเขา และจงเผาเขาด้วยไฟอันหมกไหม้²

โอ้มุสลิม!! จงดูเถิดว่าคนพวกนี้ปั้นเรื่องโกหกโดยใช้วาตะของท่าน เราะฮ์มาน ค็อลลัลลอฮุ อะลยฮิวะสัลลัม เช่นไร ? เราจับได้หรือ ว่าบรรดาสาวกของท่าน นบีจะเมตตาต่อมุนาฟิกผู้นี้ ในขณะที่ท่านนบีที่เปี่ยมด้วยความปรานีต่อพวกเขา กลับสาปแช่งเขาผู้นี้ !?

อัล-กุลยีนียฺ ใน อุศูล อัล-กาฟียฺ บันทึกลงจาก อับดุลลอฮฺ ว่า : นี้ อับดุลลอฮฺ แท้จริงแก้ในลึบของศาสนา คือ การเสแสร้ง(ตะกียะฮฺ) ไม่มีศาสนาสำหรับผู้ที่ไม่ทำเช่นนั้น การเสแสร้งต้องทำในทุกเรื่อง ยกเว้นการดื่มน้ำเมา และการไม่ลูบบนนุญทำหน้(ในการอาบน้ำละหมาด)

อัล-กุลยีนียฺ ได้บันทึกจาก อับดุลลอฮฺ อีกเช่นกันว่า : จงปกป้องศาสนาของพวกเจ้า และจงรักษามันไว้ด้วยการเสแสร้ง เพราะแท้จริงไม่มีอิมานสำหรับผู้ที่ไม่เสแสร้ง³

จนกระทั่งพวกรอฟีฎะฮฺ ถึงขั้นที่ว่าอนุญาตให้สาบานนอกเหนือจากพระองค์อัลลอฮฺ เพราะถือว่าเป็นการเสแสร้ง!! เราขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺให้ห่างไกลจากสิ่งนั้นด้วยเถิด

อัล-หุร อัล-อามิลียฺ ได้บันทึกในหนังสือของเขา วะสาอิด อัล-ชีอะฮฺ ว่า รายงานจาก อิบน์ บะกัร จาก ชะรอเราะฮฺ จาก อับดุลลอฮฺ ว่า : ฉันบอกแก่ อิบน์ บะกัร ว่า "แท้จริงเมื่อครั้งที่เราได้เดินผ่าน กลุ่มพวกเขา พวกเขาก็ได้ขอให้เราสาบานเกี่ยวกับสมบัติของเราว่าเราได้จ่ายซะกาตแล้ว" อิบน์ บะกัร กล่าวว่า "นี่ ชะรอเราะฮฺ ! หากเจ้ารู้สึกหวาดกลัว ก็จงสาบานตามที่พวกเขาต้องการ" ฉันถามว่า ให้ฉันพูดเพื่อให้ฉันหลุดพ้นและอิสระจากพวกนั้นใช่ไหม ? อิบน์ บะกัร ก็ตอบว่า ทำในสิ่งที่พวกเขาต้องการ อีกรายงานหนึ่งจาก ลีมาอะฮฺ จาก อับดุลลอฮฺ ฮุ กล่าวว่า "เมื่อผู้ใดสาบานด้วยการเสแสร้งทำให้เขาไม่ได้รับอันตราย ถึงแม้เขาเกลียดที่จะทำเช่นนั้น แต่เขาก็จำเป็นต้องทำ"⁴

¹ ดู อัล-ชีอะฮฺ ฟิ อัล-มีซาน โดย มุฮัมหมัด ญะวาด มุซนีเยห์ หน้า 47

² ดู ฟูรูฮ อัล-กาฟียฺ เรื่อง อัล-ญะนาอียฮฺ หน้า 188

³ ดู อุศูล อัล-กาฟียฺ ของ อัล-กุลยีนียฺ หน้า 482-483

⁴ ดู วะสาอิด อัล-ชีอะฮฺ โดย อัล-หุร อัล-อามิลียฺ 16/136-137

ดังนั้น พวกรอพิ ภูเขาสูงจึงถือว่า ตะกิ ยะฮู หรือการเสแสร้ง เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำ และไม่สามารถที่จะ
ดำเนินบนแนวทางของพวกเขาได้ ถ้าไม่ใช้วิธีนี้ พวกเขาจะเรียนรู้มันทั้งลับๆ และโดยเปิดเผย และใช้มันเมื่อมีเหตุ
คับขันที่ต้องใช้ ดังนั้นจงระวังและระวังพวกรอพิภูเขาสูงอย่างยิ่งยวด

อะไรคือความเชื่อ อัฏ-ฏินะฮฺ (ดินศักดิ์สิทธิ์) ของพวกรอฟีฎะฮฺ ?

ความหมายของอัฏ-ฏินะฮฺคือ ดินบริเวณหลุมฝังศพท่านนุเสน เราะอะฎียัลลอฮฺอันฮฺ ซึ่งมุฮัมมัด อัน-นุมาน อัล-หารีษีย์ เป็นบุคคลหนึ่งที่ทำให้พวกเขาหลงทาง ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็น “อัซ-ซัยคุล อัล-มุฟีด” ได้อ้างในหนังสือของเขา อัล-มะซารุ จาก อับดุลลาฮฺ ว่า : ดินจากหลุมศพท่านนุเสน เป็นยาบำบัดสำหรับทุกโรคร้าย มันเป็นยาอันยิ่งใหญ่

และอับดุลลอฮฺ กล่าวว่า : พวกท่านจงเปิดปากทวารของพวกท่านด้วยดินจากหลุมฝังศพท่านนุเสน

ยังมีรายงานอีกว่า : มีผ้าจำนวนหนึ่งถูกส่งไปยัง อับดุลลอฮฺ อับ-ริฎอ จาก คูรอซาน ระหว่างผ้ามีดินติดอยู่ ผู้ที่มาส่งผ้านั้นจึงถูกถามว่า มันเป็นดินอะไร ? เขาตอบว่า : ดินจากหลุมศพนุเสน ไม่มีอะไรที่ถูส่งนอกเสียจากต้องมิดินนี้ติดไปด้วย และยังกล่าวอีกว่า : มันเป็นดินที่ทำให้ความสงบสุขด้วยความประสงค์ของอัลลอฮฺ

ยังมีรายงานอีกเช่นเดียวกันว่า มีชายผู้หนึ่งได้ถาม อับดุลลอฮฺ ถึงการกินดินดังกล่าว อับดุลลอฮฺ ตอบว่า : เมื่อใดที่ท่านจะกินให้กล่าวว่า โอ้ องค์อภิบาล ข้าขอจากพระองค์ด้วยสิทธิแห่งมลาอิกะฮฺผู้ซึ่งควบคุมดินนั้นอยู่ และด้วยสิทธิแห่งผู้เก็บมันไว้ และด้วย สิทธิแห่งผู้สืบสานที่ท่านกอยู่ ณ ที่นั้น ข้าขอให้ พระองค์ ทรงประทาน ความสันติ แก่นบีมุฮัมมัด และครอบครัวของ ท่าน และขอให้พระองค์จงทำให้เป็นยาบำบัดแก่ทุกโรคร้าย ให้เป็น ความปลอดภัยจากทุกสิ่งที่ไม่ดี และให้เป็นสิ่งป้องกันจากทุกความชั่วร้ายทั้งปวง

อับดุลลาฮฺ ถูกถามถึง การใช้ดินจากหลุมฝังศพ หัมซะฮฺ(ลุงของท่านนบี) และหลุมศพนุเสน ว่าอันไหน ประเสริฐกว่า ท่านตอบว่า : ประคำที่ทำมาจากดินแห่งหลุมศพ นุเสน จะกล่าว ตัสบีหฺด้วยมือโดยที่เจ้าของไม่ต้อง กล่าวมัน¹

ขณะเดียวกันรอฟีฎะฮฺยังอ้างอีกว่า ซือฮฺก่าเน็ดมาจากดินพิเศษ พวก สุนนีย์นั้นถูกสร้างมาจากดินชนิดอื่น แล้วดินทั้งสองชนิดถูกนำมาเคล้ากัน ดังนั้น บาปอะไรที่พวกซือฮฺ ก่าเน็ด นั้นคือผลมาจากดินของพวก สุนนีย์ ส่วนความดีของชาว สุนนีย์ก็คือผลมาจากดินของพวก ซือฮฺก่าเน็ด ในวันกิยามะฮฺ ความชั่วและบาปของซือฮฺ ก่าเน็ดจะถูกโยนให้พวกสุนนีย์จนหมดสิ้น และความดีของสุนนีย์ก็จะกลับไปเป็นของพวกซือฮฺก่าเน็ด²

¹ ดู หนังสือ อัล-มะซารุ โดย อัลด-มุฟีด หน้า 125

² ดู อิลลัล อัซ-ซะรออิฮฺ หน้า 490-491 และ บิหารุ อัล-อันวารุ เล่ม 5 หน้า 247-248

รอฟีฏาะฮฺมีความเชื่ออย่างไรต่อชาวสุนีย์ ?

รอฟีฏาะฮฺ ถือว่าสมบัติและเลือดของชาว สุนีย์เป็นที่อนุมัติให้ยึดและหลังได้ อัศ-เศาะดูก ได้บันทึกในหนังสือ อัล-อิลัล รายงานจาก ดาวูด บิน ฟิรกีฮฺ ว่า : ฉันได้ถามอบู อับดุลลาฮฺ ถึงพวกสุนีย์ว่า ท่านมีความเห็นอย่างไร ? ท่านตอบว่า : เลือดนั้นหลังได้ แต่ฉันกลัวท่านจะถูกทำกลับเช่นเดียวกัน ดังนั้นให้ท่านใช้วิธีกลบด้วยกำแพง หรือจมพวกเขาในทะเล เพื่อมิให้ท่านถูกจับได้ ฉันถามต่อว่า : แล้วสมบัติของพวกเขาเล่า ? ท่านตอบว่า : เท่าใดที่ท่านเอาได้ก็จงเอามันมา ¹

รอฟีฏาะฮฺมองว่าทารกที่เกิดมาจากพวกเขาล้วนเป็นผู้บริสุทธิ์ แต่สำหรับผู้อื่นนั้นมิใช่ เช่นนั้น ฮาซิม อัล-บะห์รอญีย์ ได้บันทึกในหนังสือของเขา อัล-บุรฮาน รายงานจาก มัยซัม บิน ยะห์ยา จากอบู อูฟัยร บิน มุหัมมัด ว่า “ไม่มีผู้ใดที่เกิดมานอกเสียจากอิบลิสจะอยู่ด้วยในขณะนั้น หากเขารู้ว่าทารกที่เกิดมานั้นเป็นชีอะฮฺ เขาก็จะสกัดกั้นทารกนั้นจากมารร้ายชัยฏอน ถ้าหากทารกนั้นไม่ใช่ชีอะฮฺ อิบลิสก็นำนิ้วชี้ของเขาไปอัดในทวารหนักของทารกที่เป็นเพศชาย เนื่องจากด้านหน้าเป็นอวัยวะเพศไม่สามารถจะอัดนิ้วได้ เหตุผลเพื่อ จะทำให้ทารกนั้นเป็น คนไม่ดี และหากเป็นเพศหญิง ก็จะทำนิ้วชี้ของเขาใน อวัยวะเพศเพื่อให้ทารกนั้นเป็นคนเลว ด้วยเหตุนี้เองทารกจึงร้องไห้อย่างรุนแรงในขณะที่เกิดมาจากท้องแม่²

ชีอะฮฺรอฟีฏาะฮฺยังถือว่ามนุษย์ทุกคนที่เกิด มานั้นเป็นลูกชินา (เกิดจากการผิดประเวณี)!! อัล-กุลัยนีได้บันทึกในหนังสือของเขา อัล-เราะฎาะฮฺ มิน อัล-กาฟี รายงานจาก อบู หัมซะฮฺ จาก อบู ญะอูฟิร กล่าวว่า : “ฉันได้บอกแก่ อบู ญะอูฟิร ว่า แท้จริง สหายของพวกเราบางคนได้กล่าวและตำหนิแก่ผู้ที่ขัดแย้งกับพวกเขา” อบู ญะอูฟิร ก็ได้ตอบฉันว่า : เพียงพอแล้วในสิ่งที่ดีที่สุดของพวกเขา และพูดต่ออีกว่า : ฉันขอสาบานด้วยอัลลอฮฺ!! ไ้ อบู หัมซะฮฺ แท้จริงแล้วมนุษย์ทั้งหมดเป็นบุตรของหญิงที่ชินา (ผิดประเวณี) นอกเสียจากชีอะฮฺของเราเท่านั้น³

นอกจากนี้ ชีอะฮฺรอฟีฏาะฮฺยังมองว่า ชาวสุนีย์นั้นตกศาสนาอย่างต่ำซ้ำกว่าพวกยิวและคริสต์ เพราะยิวและคริสต์นั้นเป็นกาฟิรโดยดั้งเดิม ในขณะที่ชาว สุนีย์ เป็นพวกที่ตกศาสนาหลังจากที่เคยนับถือมาก่อน ประการหลังเป็นที่ยอมรับกันว่า โสมมากกว่าประการแรก ดังนั้นพวกชีอะฮฺรอฟีฏาะฮฺจึงไม่รังเกียจที่จะให้ความ ช่วยเหลือศัตรูเพื่อล้มล้างชาวสุนีย์ ดังที่เห็นเป็นประจักษ์พยานในประวัติศาสตร์⁴

¹ ดู อัล-มะหาสิน อัน-นัฟสานียะฮฺ หน้า 166

² ดู อัล-บุรฮาน โดย ฮาซิม อัล-บะห์รอญีย์ 2/300

³ อัล-เราะฎาะฮฺ มิน อัล-กาฟี โดย อัล-กุลัยนี 8/285

⁴ ซัยคุด อีสลาม อิบนู ตัยมียะฮฺ ได้กล่าวว่า พวกรอฟีฏาะฮฺได้ช่วยพวกตาดาร์ (กองทัพมองโกล) ที่รบกับมุสลิม ดู มัจญ์มูอฺ อัล-พะตาวา (25/151) และดูหนังสือ กัยพะ ตะคอดะ ฮัต-ตาดาร์ บิลาด อัล-มุสลิมิน โดย ดร. สุลัยมาน บิน มะมัด อัล-เอาตะฮฺ จงดูเถิดว่า พวกชีอะฮฺที่อิรักได้ให้ความร่วมมือกับผู้ที่เข้ามาครอบครองและยึดอำนาจประเทศของตนอย่างไร และหลักฐานที่ยืนยันคือการที่ชาวสุนีย์ถูกสังหารโดยชีอะฮฺที่ฟิฏูญะฮฺและอีกหลายๆ แห่งที่มีชาวสุนีย์อาศัยอยู่!!

ในหนังสือ “วะสาอิล อัซ-ชีอะฮฺ” จาก อัล-ฟุฎัยล บิน ยะซาร กล่าวว่่า : ฉันได้ถาม อับดุลอะฮฺมัด ถึงสตรี
ชีอะฮฺว่าฉันสามารถจัดการสมรสเธอให้กับชาวสุนนีย์ได้ไหม? ท่านตอบว่่า : ไม่ได้ เพราะพวกนี้เป็นกาฟิร¹

ชาวสุนนีย์ เรียกพวกที่เกลียดชังท่าน อะลี บิน อบี ฏอลิบ ว่่าเป็น นะวา คิบ แต่พวกชีอะฮฺกลับเรียกชาว
สุนนีย์ว่่าเป็น นะวา คิบเสียเอง ด้วยเหตุที่ชาวสุนนีย์ ยอมรับการเป็นอิมามของท่านอับดุลอะฮฺมัด บักกร, อุมร์ และอุษมาน ก่อน
ท่านอะลี พร้อมกับยกย่อง อับดุลอะฮฺมัด บักกร, อุมร์ และ อุษมาน เหนือกว่าอะลี ในสมัยของท่านท่านเราะฮฺมูล ศ็อลลัลลอฮ
ฮฺ อลัยฮิ วะสัลลัม ยังมีชีวิต หลักฐานในเรื่องนี้ก็คือ อิบน์ อุมร์ ได้รายงานว่่า : พวกเราได้ยกย่องบรรดาผู้คนในสมัย
ของท่านเราะฮฺมูล ศ็อลลัลลอฮฺ อลัยฮิ วะ สัลลัม และได้ยก ย่องท่านอับดุลอะฮฺมัด บักกร หลังจากนั้นก็เป็นอุมร์ และอุษมาน
(ตามลำดับ) รายงานโดย อัล บุคอรี

อัฏ-ฏาเภาะบะรอญี ใน อัล-กะบิร มีรายงานเพิ่มว่่า : ท่านเราะฮฺมูล ศ็อลลัลลอฮฺ อลัยฮิ วะ สัลลัม รู้เรื่อง
ดังกล่าว และไม่ได้ห้ามอะไร

ในรายงานของ อิบน์ อะสะกีร มีว่่า : พวกเราได้ยกย่อง ท่านอับดุลอะฮฺมัด บักกร, อุมร์, อุษมาน และอะลี

รายงานจาก อิมาม อะหมัด และคนอื่นๆ ว่่า ท่านอะลี บิน อบี ฏอลิบ เราะฮิ ลลอฮฺ ฮุซนุฮฺ ได้เคยกล่าวว่่า :
ผู้ที่ประเสริฐที่สุดในหมู่ประชาชาตินี้หลังจากท่านนบีคืออับดุลอะฮฺมัด บักกร หลังจากนั้นก็เป็นอุมร์ และ หากฉันต้องการ ฉันก็
จะเรียกว่่า ฉันคือบุคคลที่สาม(หลังจากอับดุลอะฮฺมัด บักกร และ อุมร์)

อัซ ซะฮะบียฺ กล่าวว่่า : รายงานนี้เป็นรายงานมุตะวาติร (หมายถึง เป็นสายรายงานที่มากกว่าสิบขึ้นไป
และเป็นที่ยอมรับโดยปริยาย)²

¹ ดู วะสาอิล อัซ-ชีอะฮฺ โดย อัล-หุร อัล-อามีลียฺ (7/431) และ อัต-ตะหะซีบ เล่มที่ 7 หน้า 303

² ดู อัต-ตะลิกออต อะลา มัตนี ลัมอะฮฺ อัล-อิอูดิออต โดย ท่านเชค อับดุลลอฮฺ บิน อัล-ญิบรีน หน้า 91

อะไรคือ มุตะอะฮฺ และมีความพิเศษเช่นไรในความเชื่อของรอฟีฎะฮฺ ?

มุตะอะฮฺ หรือ การสมรสชั่วคราว ในความเชื่อของรอฟีฎะฮฺ มีความสำคัญที่พิเศษ – ขออัลลอฮฺทรงให้เรา รอดพ้นจากความเชื่อนี้ – ในหนังสือ มั่นฮัจญ์ อัศ-ศอดิกีน โดย ฟัตหุลลอฮฺ อัล-กาซานีย์ ได้รายงานจาก อัศ-ศอดิก ว่า : มุตะอะฮฺนั้นเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาฉันและศาสนาของบรรพบุรุษ ของฉัน ผู้ใดที่ปฏิบัติมัน ย่อมแสดงว่าเขาได้ ยึดถือศาสนาของเรา ผู้ใดที่ปฏิเสธมัน ผู้นั้นก็คือผู้ปฏิเสธศาสนา ของเรา นำเข้าผู้นั้นคือผู้ที่ปฏิบัติตามศาสนาอื่น บุตรที่ได้จากการมุตะอะฮฺดีกว่าที่ได้จากภรรยาผู้เป็นคูชีวิต และผู้ใดที่ปฏิเสธมุตะอะฮฺ ย่อมต้องเป็นกาฟิรุมรตัด¹

อัล-กุมมีญ์ ในหนังสือ “มัน ลา ยะห์ฎุรุษ อัล-ฟะกีฮฺ” ได้รายงานจาก अबดุลลอฮฺ บิน ลีนาน จากอบู अबดุลลาฮฺ ว่า : แท้จริง อัลลอฮฺผู้ทรง บะเราะกัตและสูงส่งนั้น ได้ห้ามซื้ออะ ฮฺจากของมีนเมาในหมู่เครื่องมือ และได้ ทดแทนมันด้วยมุตะอะฮฺ²

ในหนังสือ ตัฟซีร มั่นฮัจญ์ อัศ-ศอดิกีน โดย มุลลา ฟัตหุลลอฮฺ อัลกาซานีย์ รายงานว่า “ท่านนบี คืออลัลลอฮฺ อะลัยฮิอะสสลัม ได้กล่าวว่า : ผู้ใดที่ทำการ มุตะอะฮฺหนึ่งครั้ง เขาจะ ได้รับการปลดปล่อยจากไฟนรก หนึ่งส่วนสาม ผู้ใดที่ทำการ มุตะอะฮฺ สองครั้ง เขาจะรับการปลดปล่อยจากไฟนรกสองส่วนสาม และผู้ใดทำการ มุตะอะฮฺสามครั้งเขาจะได้รับการปลดปล่อยจากไฟนรกทั้งหมด”

จากอ้างอิงเดียวกัน “ท่านนบี คืออลัลลอฮฺ อะลัยฮิอะสสลัม กล่าวว่า : ผู้ใดที่ทำการ มุตะอะฮฺหนึ่งครั้งเขาจะ ปลดอดภัยจากการโกรธกริ้วของผู้ทรงยิ่งใหญ่ ผู้ใดที่ทำการ มุตะอะฮฺสองครั้งเขาจะเข้าร่วมกับฝูงชนที่ทำความดี และ ผู้ใดที่ทำการมุตะอะฮฺสามครั้งเขาจะมาร่วมอยู่กับฉันในสวนสวรรค์”

รายงานจากอ้างอิงดังกล่าวอีกเช่นกัน “ท่านนบี คืออลัลลอฮฺ อะลัยฮิอะสสลัม กล่าวว่า : ผู้ใดที่ทำการ มุตะอะฮฺหนึ่งครั้ง ตำแหน่งของเขาเสมือนกับหุเสน ผู้ใดที่ทำการ มุตะอะฮฺสองครั้งตำแหน่งของเขาเสมือนกับหะสัน ผู้ใดที่ทำการมุตะอะฮฺสามครั้ง ตำแหน่งของเขาเสมือนอะลี บิน อบีตอลิบ และผู้ใดทำการมุตะอะฮฺสี่ครั้งตำแหน่งของเขาเสมือนกับฉัน”³

รอฟีฎะฮฺ ไม่ได้กำหนดจำนวนที่แน่นอนสำหรับการมุตะอะฮฺ ใน ฟุรุษ อัล-กาฟีญ์, อัต-ตะหะฮีบ และ อัล-อิส ติบศอร จาก ชุรอเราะฮฺ กล่าวว่า : ฉันได้ถาม อบู अबดุลลาฮฺ เกี่ยวกับมุตะอะฮฺ ว่าเฉพาะสี่คนเท่านั้นหรือ ? ท่านตอบ ว่า : จงสมรสกับพวกนางได้เป็นพัน เพราะแท้จริงพวกนางคือสตรีที่ถูกจำ และ รายงานจาก มุ หัมมัด บิน มุสลิม จากอบู ญะอฺฟิร กล่าวว่า : มุตะอะฮฺไม่ใช่เฉพาะสี่ เพราะไม่มีการหย่าสำหรับพวกนาง พว กนางไม่ได้รับมรดก แต่ พวกนางเป็นพวกที่ถูกจำ⁴

เรื่องนี้เป็นไปได้อย่างไร ในขณะที่อัลลอฮฺได้ตรัสว่า :

¹ ดู มั่นฮัจญ์ อัศศอดิกีน โดย อัล มุลลา ฟัตหุลลอฮฺ อัล กาซานีย์ หน้า 2/495

² ดู มัน ลา ยะห์ฎุรุษ อัลฟะกีฮฺ โดย อิบน์ บาบะวัยฮฺ อัล กุมมีญ์ หน้า 330

³ ดู ตัฟซีร มั่นฮัจญ์ อัศศอดิกีน โดย อัล มุลลา ฟัตหุลลอฮฺ อัล กาซานีย์ 2/492-493

⁴ ดู ฟุรุษ มินัลกาฟีญ์ โดย อัลกุลัยนีญ์ 5/451 และ อัตตะหะฮีบ โดย อัลกาซานีย์ 2 /188

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلْمِينَ * فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾

ความว่า : และพวกเขา (ผู้ศรัทธาที่ได้รับความสำเร็จใน อาคิเราะฮฺ) คือ บรรดาผู้ที่รักษาอวัยวะเพศจากสิ่งที่ หะรอม นอกเสียจากจะเป็นบรรดาภรรยาหรือเหล่าข้าทาสของพวกเขา ดังนั้น พวกเขาจึงไม่ถูกประณาม ส่วนผู้ใดที่เลยเถิดไปจากนั้น พวกเขาก็คือผู้ที่ทำ กินขอบเขต [อัล-มูมินูน 23:5-7]

โครงการเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า ที่อนุมตินั้นมีเฉพาะผู้เป็นภรรยาและข้าทาสเท่านั้น ที่เหลือนอกจากนี้ถือเป็น หะรอม และผู้หญิงที่เป็นมุตอะฮฺคือคนที่ถูกจ้างหรือถูกเช่า ดังนั้นนางจึงไม่ใช่ภรรยา ไม่ได้รับมรดกและไม่ถูกหย่า เมื่อเป็นเช่นนี้จึงถือว่านางเป็นโสเภณี - ขออัลลอฮฺทรงคุ้มครองเรา

ท่านเชค อับดุลลอฮฺ บิน อัล-ญิบรีน ได้กล่าวว่า : พวกเราปฏิเสธได้ยกอ้างการมุตอะฮฺด้วยคำร่ำของอัลลอฮฺที่ว่า :

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجْرَهُنَّ فَرِيضَةً﴾

ความว่า : และบรรดาสตรีที่มีสามี (ถือเป็นที่หะรอมสำหรับพวกเจ้า) ยกเว้นผู้ที่เป็นข้าทาสบริวาร นั่นคือกำหนดของอัลลอฮฺ และเป็นที่อนุมตินอกเหนือจากที่กล่าวมา ด้วยการที่สุเจ้าจัดหาด้วยสมบัติของสุเจ้าโดยบริสุทธิ์และไม่เป็นการผิดประเวณี ที่สุเจ้าได้ร่วมกับพวกนางก็จงให้สินทรัพย์กับพวกนาง โดยที่การนี้เป็นเรื่องบังคับ และไม่เป็นความผิดถ้า สุเจ้าจะให้แก่พวกนางมากกว่าจำนวนที่เป็นการบังคับนั้น [อัน-นิสาฮ์ 4:24]

คำตอบก็คือ โครงการเหล่านี้ได้พูดถึงเกี่ยวกับการแต่งงาน(ไม่ได้เกี่ยวข้องกับมุตอะฮฺ) ตั้งแต่โครงการที่ 19-24 ว่า

﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ...﴾

ความว่า : ไม่เป็นที่อนุมิตสำหรับสุเจ้าที่จะรับหญิงหม้ายเป็นมรดก...

﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ﴾

ความว่า : และถ้าสุเจ้าต้องการแทนภรรยาของสุเจ้าด้วยหญิงอื่น...

﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾

ความว่า : และจงอย่าสมรสกับผู้ที่บิดาของสุเจ้าได้สมรสแล้ว...

﴿حُرْمَتٌ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾

ความว่า : เป็นที่ห้ามสำหรับสุเจ้าซึ่งมารดาของสุเจ้า

หลังจากที่พระองค์อัลลอฮ์ได้ตรัสถึงสิ่งที่หะรอมเนื่องจากสาเหตุความสัมพันธ์ทางสายเลือดหรือสาเหตุอื่น ๆ ในโองการข้างต้นแล้ว พระองค์ได้ตรัสต่ออีกว่า :

﴿وَأَحَلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ﴾

ความว่า : และเป็นที่ยอนุมัตินอกเหนือจากที่กล่าวมา

ความหมายก็คือ อนุมัติให้แต่งงานกับผู้หญิงที่ไม่ได้กล่าวมาในโองการข้างต้น ดังนั้นเมื่อพวกเขาแต่งงานกับพวกนางเพื่อร่วมสุข นั่นคือการสมรสที่ถูกต้อง ก็จึงจ่ายสินสอดที่พวกเขาต้องจ่ายให้นาง ถ้านางยอมไม่ให้พวกเขาลดค่าสินสอดด้วยความประสงค์ของพวกนางเองก็ถือว่าไม่ผิด เช่นนี้คือการอธิบายโองการ ข้างต้นของบรรดาเศาะหาบะฮ์และบรรดาผู้รู้หลังจากพวกเขา¹

เชค อับดุลอะซิซ อับดุลอะซิซ ในหนังสือ ตะหะฮิบ อัล-อะหฺกาม ได้ถูกและรังเกียจการนิกะห์ มุตอะฮ์ ซึ่งเขาได้กล่าวว่า : “หากผู้เป็นสตรีนั้นมาจากครอบครัวที่มีเกีย รติ แท้จริงการ มุตอะฮ์ เป็นเรื่องที่ไม่อนุญาต สำหรับเธอ เนื่องจากจะทำให้ครอบครัวของเธอเสียเกียรติแล้ว และยังทำให้เธอเป็นที่ดูถูกอีกด้วย²

ที่นอกเหนือจากนี้ รอฟีฎะฮ์ ยังเห็นว่า การร่วมเพศกับผู้หญิงทางทวารหนักนั้นเป็น นสิ่งที่ยอนุมัติ ในหนังสือ อัล-อิสติบศอรฺ มีบันทึกจาก อะลี บิน อัล-หะกัม ว่า : ฉันได้ฟัง คือฟวาน เล่าว่า : ฉันได้บอกแก่ อับ-ริฎอ ว่า มีชายผู้หนึ่งผู้เป็นบ่าวของท่านผู้หนึ่งต้องการถามท่านเรื่องหนึ่ง แต่เขากลัวท่านและอายที่จะพูด ดังนั้นจึงวานให้ฉันถามท่าน แทน อับ-ริฎอ ถามว่า : เรื่องอะไร ? ฉันบอกว่า : ผู้ชายสามารถที่จะเสก สุขทางทวารได้หรือไม่ ? ท่านตอบว่า : แน่อน เขาสามารถทำเช่นนั้นได้³

¹ จากคำอธิบายของเชค อับดุลลอฮ์ บิน อัล-ญิบรีน หนึ่งในหลักฐานที่ห้ามการมุตอะฮ์ในหะดีษก็คือ หะดีษที่รายงานโดย อับ-เราะฮ์ม บิน สะบะเราะฮ์ อัล-ญุฮะนีญ จากบิดาของท่านว่า : เคยได้ฟังท่านเราะฮ์ม คืออัลลอฮ์ อะลัยฮิวะสสลิม กล่าวตอนต้นอยู่กับท่านว่า : “โอ้ ผู้คนทั้งหลาย ฉันเคยได้อนุมัติให้พวกเขาทำร่วมสุขกับเหล่าสตรี (ด้วยวิธีมุตอะฮ์) และแท้จริงอัลลอฮ์ได้ห้ามการนั้นแล้ว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงกียามะฮ์ ดังนั้นผู้ใดที่ยังทำสิ่งนี้อยู่ ก็จงปล่อยพวกนางเสีย และอย่าได้รับเอาสิ่งที่พวกเขาทำให้ นางแม่แต่ประการใด” รายงานโดย มุสลิม หะดีษที่ 1406

² ดู ตะหะฮิบ อัล-อะหฺกาม โดย อับดุลอะซิซ 7/227

³ ดู อัล-อิสติบศอรฺ เล่มที่ 3 หน้า 243

อะไรคือความเชื่อของรอฟีฎาะฮ์เกี่ยวกับเมือง นะญัฟ และ กัรบะลาฮ์ และมีความพิเศษในการเยี่ยมชมเมืองเหล่านี้เช่นไร ?

พวกชีอะฮ์ได้ถือเอาสุสานและหลุมศพของบรรดาอิมาม ทั้งที่พวกเขาอ้างและที่มีจริง ว่าเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ ทั้งที่ ฎุฟะฮ์, กัรบะลาฮ์ และ กุมม์ พวกเขาได้รายงานจาก อัศ-ศอดิก ว่า ดินแดนหะร็อมของอัลลอฮ์คือมักกะฮ์ ดินแดนหะร็อมของเราะฮ์ลุสคือมะดีนะฮ์ ดินแดนหะร็อมของอะมีร์ลมุอ์มินีนคือฎุฟะฮ์ และของพวกเราคือเมืองกุมม์

กัรบะลาฮ์ในความเชื่อของพวกเขานั้นดีกว่ากะอูบะฮ์ ในหนังสือ บิหารุ อัล-อันวารุ จาก อนุ อับดุลลาฮุ กล่าวว่ : แท้จริงอัลลอฮ์ได้ตรัสแก่กะอูบะฮ์ว่า ถ้าไม่มีดินแห่งกัรบะลาฮ์ เราคงไม่ให้ความสำคัญแก่เจ้า และถ้าไม่มีผู้ที่พำนักอยู่ในกัรบะลาฮ์ เราคงจะไม่สร้างเจ้าและบ้านที่เจ้าอาศัยด้วย ดังนั้นจงนิ่งและสงบเฉย และจงถ่อมตนอย่าได้อวดและเยอหยิ่งกับดินแดนกัรบะลาฮ์ มิเช่นนั้นเราจะโกรธและส่งเจ้าไปลงนรกโลกันตร์¹

นอกเหนือจากนี้ ชีอะฮ์รอฟีฎาะฮ์ ได้ถือว่า การไปเยี่ยมชมสุสานของหุเสนที่กัรบะลาฮ์ดีกว่าการปฏิบัติหลักการอิสลามประการที่ห้า นั่นคือการบำเพ็ญหัจญ์ ณ นครมักกะฮ์

อัล-มััจญ์ลียะฮ์ ได้กล่าวในหนังสือ บิหารุ อัล-อันวารุ จากบะชีร์ อัศ-ตะฮาน เล่าว่า ฉันกล่าวแก่ อนุ อับดุลลาฮุ ว่า “หากฉันพลาดโอกาสไปประกอบพิธี หัจญ์ ฉันต้องไปสุสานหุเสนใช่ไหม? อนุ อับดุลลาฮุ ตอบว่า : โอ้ บะชีร์! ท่านทำถูกต้องแล้ว ไม่ว่า มุอ์มินคนใดที่มาเยี่ยมชมสุสานหุเสน นอกเหนือจากวันฮีด โดยที่เขา เชื่อว่าต้องปฏิบัติเช่นนั้น เขาจะได้รับการตอบแทนเท่ากับการประกอบพิธีหัจญ์สี่สิบครั้ง และอุมเราะฮ์ที่อัลลอฮ์ทรงตอบรับ อีกสี่สิบครั้ง และการทำสงครามพร้อมกับ เราะฮ์ลุส หรือผู้นำที่ ยุติธรรมสี่สิบครั้ง และผู้ใดที่มาเยี่ยมชม สุสานหุเสน ในวันอะเราะพะฮ์ (วันที่ 9 ของเดือนซุล ฮิจญะฮ์) ด้วยที่เขารู้หน้าที่นั้น เขาจะได้รับการตอบแทนเท่ากับการประกอบพิธีหัจญ์หนึ่งพันครั้ง และอุมเราะฮ์อีกหนึ่งพันครั้งที่อัลลอฮ์ทรงตอบรับ และการทำสงครามพร้อมกับ เราะฮ์ลุส หรือผู้ที่ยุติธรรมหนึ่งพันครั้ง”

ในอ้างอิงเดียวกัน พวกชีอะฮ์ ได้กล่าวว่า ผู้ที่ไปเยี่ยมชมสุสาน หุเสน ที่ กัรบะลาฮ์ ล้วนเป็นผู้บริสุทธิ์ และผู้ที่ไปฎุฎุฟในวัน อะเราะพะฮ์นั้นคือลูกหลานชีนา (ผิดประเวณี) – ขออัลลอฮ์ทรงให้เราอดพ้น ห่างไกลจากความเชื่อของชีอะฮ์ดังกล่าวด้วยเถิด !!

อะลี บิน อัลสบาด รายงานจาก อนุ อับดุลลาฮุ ว่า : แท้จริงอัลลอฮ์จะทรงมองไปยังบรรดาที่ไปเยี่ยมชมสุสานหุเสนก่อนที่จะทรงมองไปยังอะเราะพะฮ์” ฉันถาม อนุ อับดุลลาฮุ ว่า : พระองค์อัลลอฮ์ทรงจะมองมายังเราก่อนผู้ที่ไปฎุฎุฟที่อะเราะพะฮ์ใช่ไหม? อนุ อับดุลลาฮุ ตอบว่า : ใช่ ฉันถามต่ออีกว่า เป็นอย่างนั้นได้เช่นไร? อนุ อับดุลลาฮุ ตอบว่า : เพราะพวกเขานั้นเป็นลูกชีนา แต่พวกเรามิใช่ลูกชีนา”²

¹ หนังสือ บิหารุ อัลอันวาร 10/107

² บิหารุ อัล-อันวาร โดย อัล-มััจญ์ลียะฮ์ 85/98

นอกเหนือจากนี้ อะลี อัล-ลิสตานีย์ ซึ่งเป็นที่อ้างอิงของชาวชีอะฮ์ ในหนังสือของเขา มินฮาญญ์ อัศ-ศอลิฮีน เห็นว่าการละหมาดที่ ณ สถานที่ที่หุเสนเสียชีวิตดีกว่าละหมาดที่มัสยิด !!

อะลี อัล-ลิสตานีย์ ได้กล่าวใน หัวข้อหมายเลข 562 ว่า สุนัตให้ทำการละหมาด ณ สถานที่ที่บรรดาอิมามเสียชีวิตด้วยการชะฮีด กระนั้น ยังดีกว่าการละหมาดที่มัสยิด และยังมีกรรายงานว่าการละหมาด ณ สุสาน อะลี บิน อบี ฏอลิบ ดีกว่าละหมาดที่มัสยิดสองแสนเท่า ¹

อับบาส อัล-กาซานีย์ ซึ่งเป็นผู้รู้ของ ชีอะฮ์ ได้ยึดถือต่อกัน บะลาอ์ด้วยความเลเยเถิด เขาได้กล่าว ในหนังสือ มะศอบีหฺ อัล-ญินาน ว่า : ไม่เป็นที่สงสัยว่า กัรบะลาอ์ เป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในอิสลาม ฉันได้อ้างถึงหลักฐานที่มีสายรายงานเรื่องสถานที่แห่งนี้มากกว่าสถานที่ใดในโลกนี้ เนื่องจากว่าดินแดนแห่งนี้เป็นดินแดนที่ ศักดิ์สิทธิ์ เป็นดินแดนที่ได้รับการถูกเลือกด้วยความประเสริฐ ศักดิ์สิทธิ์ และสันติ เช่นเดียวกับมักกะฮ์ดินแดนแห่งอัล ลอฮอฮ์ และมะดีนะฮ์ดินแดนแห่งเราะฮูล นั่นคือสถานที่ที่อัลลอฮ์ทรงชอบที่อยากให้อ่าวของพระองค์ทำการอิบา ดะฮ์และดุอาอ์ต่อพระองค์ ซึ่งดินที่กัรบะลาอ์นั้นเป็นยารักษาโรค ด้วยเหตุนี้แหละทำให้กัรบะลาอ์เป็นจุดเด่น ซึ่งไม่มีสถานที่ใดในโลกนี้จะเทียบเท่ากับดินแดนแห่งนี้ได้ แม้กระทั่งกะอูบะฮ์ ²

ในหนังสือ อัล-มะฮารุ ของ มุหัมมัด อัน-นุมาน ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ อัช -ฮัยคุล มุฟีด มีกล่าวในบทที่ว่า ด้วย “ความประเสริฐของมัสยิดกุฟะฮ์” จาก อญู ญะฮุฟ อัล-บากิร กล่าวว่า “หากผู้คนรับรู้ถึงความประเสริฐของสิ่งที่มีอยู่ในมัสยิดกุฟะฮ์ แน่แน่นอนเขาจะต้องเตรียมยานพาหนะพร้อมสำภาระจากสถานที่ที่ห่างไกล เพื่อมายังมัสยิดกุฟะฮ์ แท้จริงการละหมาด ฟัรฎู ในมัสยิด กุฟะฮ์ เทียบเท่ากับการทำ หัจญ์ และการละหมาดสุนัตเทียบเท่า กับอุมเราะฮ์” ³

ในอ้างอิงเดิม ในบทที่ว่าด้วย “คำพูดเมื่อยืนอยู่ ณ ที่เกิดเหตุ ” นั่นคือผู้มาเยือนหลุมฝังศพ หุเสน ต้องชี้ไปด้วยมือขวา และกล่าวดุอา อ์ที่ยาวเหยียด และส่วนหนึ่งของบทดุอา อ์ก็คือ “และฉันได้มาเยือนท่าน เพื่อใคร่ขอความมั่นคงในการอพยพมาสู่ท่าน และฉันมั่นใจอย่างเหนียวแน่นว่าองค์อภิบาลจะคลายความทุกข์ด้วยสิทธิของท่าน พระองค์จะส่งความ เมตตาเพราะมีท่าน พระองค์ทรงกำกับผืนแผ่นดินไม่ให้วินาศ ด้วยเหตุที่มีท่านอยู่ พระองค์ทรงตรึงภูเขาไว้ให้ยืนหยัดด้วยท่านอีกเช่นกัน แน่แท้ ฉันได้ขอไปยังพระองค์ ด้วยสิทธิแห่งท่าน เพื่อความลุล่วงในการงานทุกประการ และขอผ่อนโทษจากความผิดและบาปทั้งปวง” ⁴

ท่านผู้อ่านจงดูเถิด คนเหล่านี้ได้ตกลงไปในหลุมแห่งการตั้งภาคีเช่นไร พวกเขาได้ขอจากสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ และขอการอภัยโทษจากมนุษย์ ในขณะที่อัลลอฮ์ได้ตรัสว่า

﴿وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ﴾

ความว่า : และไม่มีผู้ใดอีกที่อภัยโทษได้ นอกเสียจากอัลลอฮ์ [อาล อิมรอน 3 : 135]

ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้เรารอดพ้นจากซรีกด้วยเถิด อามีน

¹ ดู มะศอบีหฺ อัล-ญินาน โดย อับบาส อัล-กาซานีย์ หน้า 360

² ดู มะศอบีหฺ อัล-ญินาน โดย อับบาส อัล-กาซานีย์ หน้า 360

³ ดู อัล-มะฮารุ โดย มุหัมมัด อัน-นุมาน หน้า 20

⁴ ดู อัล-มะฮารุ หน้า 99

อะไรคือแนวความขัดแย้งระหว่างชีอะฮ์รอฟีฎะฮ์ และอะฮ์ลิสสุนนะฮ์ ?

นิซอมุดดีน มุ หัมมัด อัล-อะอูซอมียี ในหนังสือ อัล-ชีอะฮ์ วะ อัล-มุตะฮะฮ์ ได้อธิบายว่า : แท้จริงความขัดแย้งระหว่างเราชาว สุนนะฮ์กับชีอะฮ์ ไม่ได้เป็นตั้งอยู่บนเพียงความขัดแย้งในเรื่องของ พิภพที่เป็นประเด็นปลีกย่อยเท่านั้น เช่น เรื่องมุตะฮะฮ์ เป็นต้น ความจริงแล้วความขัดแย้งระหว่างพวกเรากับพวกเขา คือความขัดแย้งในเรื่องของรากฐาน ใช้ มันคือความขัดแย้งในเรื่องอะกีดะฮ์ หรือความเชื่อ ดังหัวข้อต่อไปนี้ :

1. รอฟีฎะฮ์ ฮุกกล่าวว่า อัลกุรอานนั้นถูกแก้ และไม่ครบถ้วน แต่พวกเราเชื่อว่าอัลกุรอานเป็นดำรัสของอัลลอฮ์ที่ครบถ้วน และเป็นไปไม่ได้ที่จะถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือกระทำการใดๆ ตราบจนถึงวันสุดท้ายของโลก เหตุเพราะอัลลอฮ์ได้ตรัสว่า

﴿إِنَّا مَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾

ความว่า : แท้จริงเราได้ประทานลงมาซึ่งอัลกุรอาน และแน่แท้เราจะพิทักษ์รักษามัน [อัล-หิกญุร 15 : 9]

2. รอฟีฎะฮ์ฮุกกล่าวว่า บรรดาเศาะหาบะฮ์ได้ตกเป็นมูรตัด หลังกา รเสียชีวิตของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิอะ สัลลัม และได้ทรยศหลังจากนั้น นอกเสียจากบางคนเท่านั้น พวกเขากล่าวหาว่า บรรดาสาวกเหล่านี้ได้ทำลายอะมานะฮ์และศาสนา โดยเฉพาะ เคาะลีฟะฮ์ทั้งสามท่าน อับู บักรุ , อุมัร และอุษมาน ทั้งสามคนในความเชื่อของรอฟีฎะฮ์จึงเป็นผู้ที่ชั่วร้ายและหลอกลวงที่สุด

ในขณะที่พวกเรากล่าว ว่า สาวกของท่าน เราะฮูล คือชนที่ดีที่สุดหลังจากบรรดานบี พวกเขาทั้งหมดล้วนเที่ยงธรรม และไม่มีเจตนาที่จะปั้นแต่งเรื่อง ราวแทนวณะของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิอะ สัลลัม พวกเขาล้วนซื่อสัตย์ในการเผยแพร่

3. รอฟีฎะฮ์ฮุกกล่าวว่า บรรดาอิมามทั้งสิบสอง ล้วนเป็นผู้ที่ ปลอดภัยจากความผิดโดยสิ้นเชิง พวกเขาเชื่อว่าบรรดาอิมามรู้ความลับต่างๆ ที่มองไม่เห็น ทุกอย่างที่ยกออกไปยังมลาอิ กะฮ์ นบีและเราะฮูล ทุกอย่างที่เกิดขึ้น และทุกอย่างที่จะเกิดขึ้น ไม่มีสิ่งใดที่ปกปิดพวกเขาได้ อีกทั้งเชื่อว่าพวกเขารู้ภาษาทั้งหมดในโลก และโลกใบนี้เป็นของพวกเขาแน่นอน

ในขณะที่เรามีความเชื่อว่าพวกเขาเหล่านั้น ล้วนเป็นมนุษย์ที่ไม่แตกต่างแต่อย่างใด ในหมู่พวกเขามีที่เป็นฟุเกาะฮ์ฮาอ์(ผู้รู้ในเรื่องบทบัญญัติศาสนา) มีที่เป็นอุละมาอ์ และมีที่เป็นเคาะลีฟะฮ์ และเราจะไม่กล่าวในสิ่งที่พวกเขาไม่ได้อ้างด้วยตัวพวกเขาเอง ข้าพวกเขาเองยังห้ามการดังกล่าว และห่างไกลจากการประพฤติดังนั้น¹

¹ ดู อารัมภบท ของ นิซอมุดดีน มุหัมมัด อัล-อะอูซอมียี จากหนังสือ อัล-ชีอะฮ์ วะ อัล-มุตะฮะฮ์ หน้า 6

อะไรคือความเชื่อของรอฟีฎะฮฺเกี่ยวกับวันอาชูรอฮ์ (วันที่ 10 มุหฺรริอม) และมันสำคัญ เช่นไร ?

พวกรอฟีฎะฮฺ จะจัดให้มีขบวนแห่ และการชุมนุม ตะโกนโหยหวนของพวกผู้หญิง มีการเดินขบวนบนถนนและลานกว้าง พวกเขาจะใส่ชุดดำ เพื่ออ้างว่ารำลึกถึงการตายชะฮีดของท่าน หุเสน เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ในช่วงสิบวันแรกของเดือน มุหฺรริอมทุกๆ ปี ด้วยความเชื่อว่ามันคือการปฏิบัติที่ยิ่งใหญ่ พวกเขาจะตบตีใบหน้าของตัวเอง ทั้งทุบตีร่างกายและฉีกเสื้อผ้าจนขาดวิน รวมทั้งร้องไห้และตะโกนว่า “ไอ้ หุเสน ไอ้ หุเสน” โดยเฉพาะในวันที่สิบ เดือนมุหฺรริอม นอกจากนี้ ยังมีการใช้โซ่และดาบ เฝ้ายนและฟันตัวพวกเขาเอง ดังที่มีให้เห็นในประเทศที่มีรอฟีฎะฮฺ เช่น อิหร่าน เป็นต้น

พวกผู้นำจะปลุกผู้คนให้กระทำการเช่นนั้น มันได้กลายเป็นสิ่งที่ม ง่าย และทำให้คนอื่นเยาะเย้ย มุ หัมมัด หะซัน อาล กาชิฟ อัล-สิฎอ ซึ่งผู้เป็นหนึ่งในบรรดาผู้รู้ของพวกเขาได้ ถูกถามถึงการตบตีและนโยบายตัวเองของ ชีอะฮฺ รอฟีฎะฮฺ เขาตอบว่า : แท้จริงมันคือการแสดงความยิ่งใหญ่ของหลักบัญญัติแห่งอัลลอฮฺ ดังที่พระองค์ได้ตรัสว่า

﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾

ความว่า : และผู้ใดที่ให้เกียรติแก่หลักจำอันเป็นเครื่องหมายแห่งบัญญัติของอัลลอฮฺ แน่นอนสิ่งนั้น ต้องเป็นความยำเกรงที่ออกมาจิตใจ [อัล-หัจญ์ 22 : 32]¹

¹ พวกชีอะฮฺจะจัดเช่นนี้ทุกๆ ปี ในขณะที่มี หะดีษของท่านเราะฮูล คีออลัลลอฮฺ อะลียฮิอะสลัลม ว่า ท่านได้ห้ามการตบตีใบหน้า และฉีกเสื้อผ้า (รายงานโดย มุสลิม 103) แต่พวกรอฟีฎะฮฺได้ทั้งขว้างคำสอนนี้ เพราะพวกเขาคือชนที่ปั้นแต่งหะดีษได้เก่งที่สุด

อะไรคือความเชื่อของรอฟีฎาะฮ์เกี่ยวกับการบัยอะฮ์(การให้ปฏิญาณต่อเคาะลีฟะฮ์) ?

รอฟีฎาะฮ์มองว่าการปกครองนอกเหนือจากอิมามทั้งสิบสองนั้นล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ดี ใน อัล-กาฟี บิฮ์รีย อัล-มาชินตะรอญี และ อัล-ฮีบะฮ์ โดย อัน-นุมานีฮ์ จาก อนุญะฮ์ฟิร ได้กล่าวว่า : หนึ่งที่ถูกชูขึ้นก่อนการกำเนิดอิมามผู้ยิ่งใหญ่(อิมามมะฮ์ดีฮ์ของรอฟีฎาะฮ์) เจ้าของมันย่อมต้องเป็นจอมชาตาน¹

เป็นสิ่งต้องห้ามที่จะเชื่อฟังผู้นำที่ไม่ได้มาจากการกำหนดของอัลลอฮ์ นอกเสียจากโดยการเสแสร้ง (ตะกียะฮ์) พวกเขาเรียกบรรดาผู้นำและ เคาะลีฟะฮ์ของมุสลิมทั่วไปว่าเป็น ผู้นำที่อยู่ดิรกรรม ไม่ซื่อสัตย์ ไม่เหมาะสม และอื่นๆ ที่มีความหมายเช่นนี้ โดยเฉพาะ อนุญะฮ์ บักรุ อุมร์และอุษมาน ยกเว้นบรรดาอิมามของพวกเขาเท่านั้น

อัล-มััจญ์ลิสซียะฮ์ เจ้าของ บิหารุ อัล-อันวารุ ซึ่งเขาเป็นหนึ่งในทำให้ชีอะฮ์หลงทาง ได้กล่าวถึงเคาะลีฟะฮ์ทั้งสามว่า : พวกเขาไม่ได้เป็นสิ่งใดเลยนอกเสียจากผู้ที่แย่งชิง โหดร้าย และกบฏต่อศาสนา ของอัลลอฮ์ สาปแช่งพวกเขา และบรรดาผู้ที่ติดตามพวกเขาทั้งหมดที่ทำร้ายอะฮ์ลุลบัยตุ ทั้งคนรุ่นก่อนและรุ่นหลัง²

นี่คือคำพูดของผู้นำชั้นแนวหน้าคนหนึ่งของชีอะฮ์ ผู้เป็นเจ้าของหนังสือที่พวกเขายกย่องเชิดถือเป็นที่หนึ่ง เป็นคำพูดที่กล่าวหาเหล่าเศาะหาบะฮ์ ชนรุ่นที่ประเสริฐที่สุดหลังจากนบี

ด้วยพื้นฐานเช่นนี้ พวกเขาจึงมองว่า ทุกคนที่ให้การสนับสนุน เคาะลีฟะฮ์ ทั้งหมดล้วนเป็นผู้ร้ายด้วยกันทั้งนั้น อัล-กุลัยนีฮ์ ได้รายงานจาก อุมร์ บิน หันซะอะละฮ์ ว่า : ฉันได้ถาม อนุญะฮ์ อับดุลลาฮ์ ถึงชายสองคนที่มีเรื่องขัดแย้งในเรื่องหนึ่งหรือการแบ่งทรัพย์สินว่าจะนำไปฟ้องผู้ปกครองหรือตุลาการ (ที่เป็นสุนนีฮ์) ได้หรือไม่ ? ท่านตอบว่า : ผู้ใดที่ยอมรับการพิพากษา จากพวกเขา ไม่ว่าจะถูกหรือผิด นั้นแสดงว่าเขาได้ยอมรับพวกชาตาน และสิ่งใดที่ถูกตัดสินให้แก่ผู้ใด ผู้นั้นได้เอามันด้วยอธรรม ถึงแม้มันจะเป็นของเขาโดยถูกต้อง เพราะเขาได้เอามันมาด้วยการตัดสินของพวกอธรรม³

โคมัณนี ได้ให้ข้อสังเกตแก่รายงานนี้ว่า : ท่านอิมามเองได้ห้ามการเรื่องไปให้ผู้นำและตุลาการของพวกเขา (หมายถึงพวกสุนนะฮ์) พิพากษา และถือว่าการกระทำเช่นนั้น เป็นการเข้าไปหาและยอมรับพวกฏอฮูต(ชาตานหรืออธรรม)⁴

ในหนังสือ อัล-ตะกียะฮ์ ฟิ ฟิกฮ์ อะฮ์ลิสสุนนะฮ์ บทที่เก้า เรื่องการ เสแสร้งในการทำญิฮาด ว่าด้วย การยอมรับความกรุณาแห่งโองการของอัลลอฮ์ คำกล่าวของเชค มุสลิม อัล-ดาวะรีฮ์ ถึงการทำงานกับ ผู้นำที่เป็นผู้ร้าย เขาหมายถึงผู้นำชาวที่เป็นชาวสุนนีฮ์ ด้วยคำกล่าวว่า “แท้จริงการทำงานกับบรรดาสุลต่าน(ผู้นำ)แบ่งออกเป็นสามประเภท :

¹ ดู อัล-กาฟี บิฮ์รีย อัล-มาชินตะรอญี 12/371 และ บิหารุ อัล-อันวารุ 25/113

² ดู บิหารุ อัล-อันวารุ เล่มที่ 4 หน้า 385

³ ดู อัล-กาฟี โดย อัล-กุลัยนีฮ์ (1/67) , อัล-ตะกียะฮ์ (6/301) , มันลา ยะห์ญูฮ์ อัล-ฟะกีฮ์ (3/5)

⁴ ดู อัล-หุญุมะฮ์ อัล-อิสลามียะฮ์ โดย โคมัณนี หน้า 74

ประเภทแรก คือ ตั้งใจเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของ มุฮัมมิน ¹ และเพื่อเป็นการช่วยเหลือ ที่เป็นผลประโยชน์ต่อมุฮัมมินด้วยกัน นี่เป็นประเภทที่ชื่นชอบ ซึ่งเป็นเรื่องที่สนับสนุนให้ทำงาน

ประเภทที่สอง คือ ทำงานเพื่อเป็นค่าครองชีพ และชีวิตส่วนตัวที่ดีขึ้น ประเภทนี้อนุญาตให้กระทำได้ แต่เป็นเรื่องน่ารังเกียจ หากจะให้ดี ก็ทำเพื่อ พี่น้องมุฮัมมิน เป็นการช่วยเหลือความยากลำบากของพวกเขา และการกระทำเช่นนี้จะเป็นการลบล้างบาปสำหรับเขา

ประเภทสุดท้าย คือ การทำงานเพราะความจำเป็น เพื่อเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ ม ประเภทนี้ อนุญาตให้กระทำได้และมีไม่เป็นเรื่องที่รังเกียจ ²

พี่น้องมุสลิม ดุสิครับว่า พวกชีอะฮ์ถือว่าชาวสุนนีย์เป็นพวกที่อธรรมได้เช่นไร ?? และพวกชีอะฮ์อนุญาตให้ทำงานกับผู้ปกครองที่เป็นชาวสุนนีย์ ด้วยเงื่อนไขหลายอย่าง ที่สำคัญที่สุดคือ เพื่อเป็นผลประโยชน์ต่อชาว ชีอะฮ์โดยรวม ดังนั้นการกระทำนั้นก็จะเป็นที่อนุญาต นี่เป็นที่รู้ๆ กันในบรรดาชาว ชีอะฮ์ และชีอะฮ์รอฟิฎะฮ์ พวกเขาจะให้การนับถือต่อผู้นำของพวกเขาเท่านั้น เช่นเดียวกับที่พวกเขาจะไม่ทำงานที่ใดที่หนึ่ง นอกเสียจากพวกเขาจะได้อบรมครองที่นั่น และพวกเขาจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อให้ชาวสุนนีย์ออกห่างจากกิจการนั้นๆ เพื่อพวกเขาจะได้ครอบครองทุกสิ่งทุกอย่าง !!

ขอพระองค์ทรงให้มุสลิมห่างไกลจากความเลวร้ายของชีอะฮ์

¹ มุฮัมมินในที่นี้ หมายถึง พวกชีอะฮ์ ซึ่งพวกชีอะฮ์รอฟิฎะฮ์จะเรียกพวกเขาเองว่า มุฮัมมิน

² ดู ก็ตาบ อัดตะเกียะห์ เรื่อง ฟิกฮ์ อะห์ลิลบัยต์ ตักริร ลี อับฮาษ สะมาหะฮ์ อายะติลลาฮ์ โดย เซค มุสลิม อัดดาวะรีย์ เล่ม 2 หน้า

ความพยายามที่จะรวมความคิดของอะฮฺลิสสุนนะฮฺและความคิดของรอฟีฎะฮฺให้เข้ากัน ทำได้หรือไม่ ?

ข้าพเจ้าขอนำคำพูดของท่าน ดร. นาศิร อัล-เกาะฟารีฮฺ ใน หัวข้อที่เจ็ด จาก หนังสือของท่าน มัสอะละฮฺ อัล-ตักรียบ เพื่อให้ความกระจ่างแก่พวกเราในเรื่องนี้ ซึ่งท่านได้กล่าวว่า :

เราจะเข้ากันได้เช่นไรกัน กับผู้ที่กล่าวหาคัมภีร์ของอัลลอฮฺ และให้การอธิบายในทางที่ไม่ถูกต้อง อีกทั้งยังกล่าวอ้างว่ามีคัมภีร์อื่นนอกจากอัลกุรอานถูกประทานลงมายังบรรดาอิมามของพวกเขา¹ มองว่าบรรดาอิมามนั้นเป็นนบี อิมามก็คือนบีหรือดีกว่า และให้การอธิบายอิบา ดะฮฺต่ออัลลอฮฺ ที่ศาสนาทูตได้รับการประทานด้วยความหมายที่เบี่ยงเบน โดยอ้างว่า อิบา ดะฮฺก็คือการเชื่อฟังอิมาม ส่วนการตั้งภาคีก็คือการเชื่อฟังผู้อื่นนอกจากอิมาม พวกเขาถือว่าสาวกของท่านนบีตักศานา นอกเสียจากสาม หรือสี่ หรือเจ็ดคน ตามความขัดแย้งของพวกเขา คนเหล่านี้ที่แยกห่างออกจากกลุ่มชนมุสลิมด้วยความเชื่อในเรื่องอิมามะฮฺ, อัล-อิศมะฮฺ(การปลดอบาป), ตะกียะฮฺ(การเสแสร้ง), ร็อญูอะฮฺ(การฟื้นฟูอีกครั้ง), อัล-ฮัมยิบะฮฺ(การหายตัว), อัล-บะดาอ์(ความไม่รู้ก่อนที่จจะรู้)²

¹ ในส่วนท้ายของหนังสือที่ท่านอ่านอยู่นี้ เราจะหยิบเอาฮุเราะฮฺหนึ่งที่รอฟีฎะฮฺอ้างว่าถูกลบไปจากอัลกุรอาน นั่นคือ ฮุเราะฮฺ อัล-วิลายะฮฺ ซึ่งเราได้เอามันมาจากหนังสือ ฟิศล อัล-คิฎอบ ของ อัน-นุรี อัล-ฎ็อบรอฮียฺ และนี่คือการปฏิเสธคำรัสของอัลลอฮฺ ที่ทรงประกาศว่า ได้พิทักษ์อัลกุรอานจากการปลอมแปลงแก้ไข ซึ่งพระองค์ได้ตรัสว่า

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾

ความว่า : แท้จริงเราได้ประทานลงมาซึ่งอัลกุรอาน และแน่แท้เราจะพิทักษ์รักษามัน [อัล-หิจญ์รฺ 15 : 9]

ทีนี้เรายังคงสงสัยอะไรอีกว่า คนที่มีความเชื่อดังกล่าวจะไม่ใช้ผู้ปฏิเสธศรัทธา ?

² ดู มัสอะละฮฺ อัล-ตักรียบ โดย ดร.นาศิร อัล-เกาะฟารีฮฺ (2/302)

อุละมาอ์รุ่นก่อนและรุ่นหลังมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับรอฟีฏาะฮฺ ?

อิบนุ ตัยมี ยะฮฺได้กล่าวว่า : เหล่าผู้รู้เกี่ยวกับสายรายงาน ได้มีความเห็นพ้องกันว่า พวกรอฟีฏาะฮฺเป็นพวกที่โปปดที่สุด นิสัยโกหกในพวกเขา มีมาตั้งแต่ต้นมนาน ดังนั้นบรรดาผู้นำในอิสลามจึงยกให้พวกเขาเป็นพวกที่โกหกมากที่สุด

อัซฮับ บิน อับดุลอะซีซ ได้กล่าวว่า : มีคนถาม อิมาม มาลิก เกี่ยวกับรอฟีฏาะฮฺ ท่านตอบว่า : จงอย่าพูดกับพวกเขา อย่าได้รายงานจากพวกเขา เพราะพวกเขาพูดปด ท่านยังกล่าวว่า : ผู้ที่ด่าทอเหล่า เศาะหาบะฮฺของท่านเราะฮูล ไม่มีชื่อหรือฐานะของเขาในอิสลาม

ในคำรัสของอัลลอฮฺที่ว่า

﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾

ความว่า : มุหัมหมัดนั้นคือ เราะฮูล ของอัลลอฮฺ และบรรดาผู้ที่เคียงบ่าเคียงไหล่ท่าน ล้วนเข้มแข็งห้าวหาญต่อพวกปฏิเสธ เป็นผู้ที่ปรานีระหว่างพวกเขา เจ้าจะเห็นพวกเขาเป็นผู้ที่ชอบก้มกราบ เพื่อแสวงหา ความประเสริฐจากอัลลอฮฺ และความพอพระทัยจากพระองค์ สัญลักษณ์แห่งการศุ ญุดจะเห็นได้บนใบหน้าของพวกเขา นั่นคืออุปมาของพวกเขาในคัมภีร์เตวารอต ส่วนอุปมาของพวกเขาในคัมภีร์อินญีลนั้น พวกเขาประหนึ่งเป็นเมล็ดพืชที่แตกกิ่งก้านออกมาได้งอกงาม จนเติบโตแข็งแรง และทรงตัวอยู่ บนลำต้น ซึ่ง นำความปลื้มปิติมาให้แก่ผู้หว่าน เพื่อที่จะสร้างความเคียดแค้นในหมู่ผู้ปฏิเสธการศรัทธา [อัล-ฟัตหฺ 48 : 29]

อิบนุ กะษีร ได้ให้การอธิบายโองการนี้ว่า : จากโองการนี้ อิมาม มาลิก ในสายรายงานหนึ่ง ได้มีความเห็นว่า พวกรอฟีฏาะฮฺที่ซึ่งขังบรรดา เศาะหาบะฮฺนั้นก็คือพวกปฏิเสธที่ตกศาสนา เพราะพวกเขาเคียดแค้น เศาะหาบะฮฺ และผู้ใดที่โกรธแค้นเศาะหาบะฮฺ คนผู้นั้นก็คือกาฟิรตามโองการนี้

อัล-กุรฎูบียฺ กล่าวว่า : อิมาม มาลิก มีความคิดเห็นที่ดีและถูกต้องในการอธิบายโองการนี้ ผู้ใดที่บั่นทอนเศาะหาบะฮฺท่านใด หรือกล่าวหาพวกท่านในการรายงานและการเผยแพร่ แน่นนอนคนผู้นั้นย่อมต้องเป็นผู้ที่ต่อสู้กับองค์อภิบาลแห่งสากลจักรวาล และไม่ยอมรับบัญญัติของชนมุสลิม ¹

¹ ดู อุศูล มัชฮับ อัซฮับอะฮฺ อัล-อิมามียะฮฺ อัล-อิษนัย อะชะรียะฮฺ โดย ดร.นาศิร อัล-เกาะฟารี (3/1250)

อบู หาดิม ได้กล่าวว่า : หัรมะละฮุ ได้เล่าให้เราฟังว่า : ฉันได้ฟัง อิหม่าม ซาฟิอี ยี่ กล่าวว่า : ฉันไม่เคยพบผู้ใดที่ประจักษ์ในการไปปิดมากกว่ารอฟีฎาะฮุ

มุฮัมมัด บิน อะฮาบ กล่าวว่า : ฉันได้ฟัง ยาซิด บิน ฮารูน กล่าวว่า : สามารถที่จะบันทึกจากผู้ที่ทำบิดอะฮุได้ทุกคน ถ้าเขาไม่ใช่ผู้ที่เชิญชวนสู่การเป็นรอฟีฎาะฮุ เพราะคนพวกนี้โกหก

มุฮัมมัด บิน สะอีด อัล-อัศบะฮานียฺ ได้เล่าว่า : ฉันได้ฟัง ชะริก บิน อับดุลลอฮุ (ผู้เป็นผู้พิพากษาแห่งกูฟะฮุ) กล่าวว่า : จะรับความรู้จากทุกคนที่ท่านเจอยกเว้นรอฟีฎาะฮุ เพราะพวกเขาปั้นแต่งหะดีษ และถือว่านั้นเป็นศาสนา

มุอาวียะฮุ ได้เล่าว่า : ฉันได้ฟัง อัล-อะอุมัษ กล่าวว่า : ผู้คนมากมายที่ฉันได้พบ ไม่ได้เรียกพวกเขาด้วยชื่อใดเลยนอกจากด้วยชื่อ จอมโกหก คนที่ท่านหมายถึงก็คือ พรรคพวกของอัล-มุฮ์เราะฮุ บิน สะอีด ผู้เป็นรอฟีฎาะฮุ ดังที่อัล-ชะฮะบียฺ ได้กล่าวไว้¹

อิบนุ ตัยมียะฮุ ได้ให้ข้อสังเกตต่อคำพูดเหล่านี้ว่า : ส่วนรอฟีฎาะฮุนั้น ต้นตอของมันมาจากการต่อต้านความจริง หันเห และงมงาย การโกหกเป็นสิ่งที่มียุ่่มากในพวกเขา พวกเขาเองยอมรับในสิ่งนี้ ด้วยการกล่าวว่า การเสแสร้งคือศาสนาของพวกเขา นั่นคือการที่ผู้ใดผู้หนึ่งพูดในสิ่งที่ขัดกับความในใจ และนี่คือการไปปิดและลับลับ (นิฟาก) พวกเขาจึงเป็นเหมือนคำเปรยที่ว่า : มันใส่พิษให้ฉัน จนค่อยๆ แม่ทั่ว²

อัลดุลลอฮุ บิน อะห์มัด บิน หัมบัล ได้เล่าว่า : ฉันได้ถามบิดาของฉันถึงพวกรอฟีฎาะฮุ ท่านตอบว่า : พวกเขาคือพวกที่ด่าทอ และสาปแช่งอบู บักรุ และอุมัร ท่านยังถูกถามถึง อบู บักรุ และอุมัรด้วย ท่านตอบว่า : จะกล่าวดูอาฮ์และขอความเมตตาให้กับทั้งสอง และจงห่างไกลจากพวกที่เกลียดชังคนทั้งสอง³

อัล-ค็อลลาล ได้รายงานจาก อบู บักรุ อัล-มัรวะซีฮ์ ว่าท่านได้ถาม อบู อับดุลลาฮุ (หมายถึง อิหม่ามอะห์มัด) ถึงผู้ที่ด่าทอ อบู บักรุ, อุมัร และอาอิชะฮุ ท่านตอบว่า : ฉันไม่เห็นว่าเขาเป็นมุสลิม⁴

จาก อัล-ค็อลลาล อีกเช่นกัน เล่าว่า ฮัรบ บิน อิสมาอิล อัล-กัรมานียฺ ได้เล่าให้ฉันฟังจาก มุซา บิน ฮารูน บิน ซิยาด ว่า : ฉันได้เห็นชายคนหนึ่งถาม อัล-ฟิรยาบียฺ ถึงผู้ที่ด่าทอ อบู บักรุ ท่านตอบว่า : เขาเป็นกาฟิร คนผู้นั้นถามต่อว่า : เราละหมาดศพเขาได้ไหม ? ท่านตอบว่า : ไม่ได้⁵

ครั้งหนึ่ง อิบนุ หัซมุ ได้โต้เถียงกับชาวคริสต์ คนผู้นั้นได้นำหนังสือของพวกรอฟีฎาะฮุมาโต้แย้งท่าน ท่านกล่าวว่า : แท้จริงรอฟีฎาะฮุไม่ใช่มุสลิม คำพูดของพวกเขาไม่ใช่หลักฐานที่อ้างอิงได้ แต่พวกเขาคือคนพวกหนึ่งที่เกิดขึ้นหลังการเสียชีวิตของท่านนบี ค็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิวะสَّلَام ถึง 25 ปี การเริ่มต้นของพวกเขา ก็คือ ตอบรับคำ

¹ ดู มินฮาจ อัล-สุนนะฮุ ของ อิบนุ ตัยมียะฮุ (1/59-60)

² ดู มินฮาจ อัล-สุนนะฮุ ของ อิบนุ ตัยมียะฮุ (1/68)

³ ดู อัล-มะซาอิล วัลรอฮาอิล อัล-มัรวีเยฮ์ อัน อัล-อิหม่าม อะห์มัด โดย อับดุลลอฮุ บิน อะห์มัด บิน หัมบัล (2/357)

⁴ ดู อัล-สุนนะฮุ ของ อัล-ค็อลลาล (3/493) และนี่เป็นคำพูดที่ขัดแย้งจาก อิหม่าม อะห์มัด ว่ารอฟีฎาะฮุเป็นกาฟิร

⁵ หนังสือเล่มเดียวกัน (3/499)

เชิญชวนของผู้ที่ต้องการทำลายอิสลาม พวกเขาเป็นคนที่เหมือนยิวและคริสต์ ในการบอกปิดและปฏิเสธการศรัทธา¹

อับดุลอะซีส อับ-รอซียี ได้กล่าวว่า : ถ้าเมื่อใดท่านเห็นใครบั่นทอนเกียรติยศของเศาะหาบะฮ์ผู้ใดผู้หนึ่ง จงรับรู้เถิดว่า เขาผู้นั้นคือผู้ที่หันเหและปฏิเสธความถูกต้องยิ่งนัก

มีคำถามมาถึง องค์การเพื่อการออกพิตวาแห่งอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ว่า ผู้ถามและพรรคพวกอาศัยอยู่ในบริเวณเขตแดนทางด้านเหนือที่ติดต่อกับอิรัก และมีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเรียกกันว่า ญะ อูฟะรียะฮ์ มีบางคนที่ยึดถือเชื่อดของพวกเขา และมีบางคนที่ไม่กิน คำถามก็คือ เราสามารถที่จะกินสัตว์เชือดของพวกเขาได้หรือไม่ ทั้งๆ ที่เรารู้ว่าพวกเขากระทำการขออูจา อัจจากท่านอะลี, หะสัน, หุเซน และบรรดาผู้นำของพวกเขา ทั้งเวลาทุกข์และสุข ? ทางองค์การซึ่งนำโดย ท่าน เซค อับดุล อะซีซ บิน อับดุลลอฮ์ บิน บาซ, เซค อับดุลรอซซฮาก อะฟีฟี, เซค อับดุลลอฮ์ บิน ซุดีอียาน และ เซค อัลดุลลอฮ์ บิน กอฮุด ได้ให้คำตอบว่า : การสรรเสริญเป็นสิทธิแห่งอัลลอฮ์ และขอเศาะละวาตรวมทั้งสลามแก่ท่านเราะฮูล บรรดาครอบครัว และเศาะหาบะฮ์ของท่าน คำตอบก็คือ ถ้าการ ดังกล่าวเป็นเช่นนั้นจริง พวกเขาต้องเป็นผู้ตั้งภาคี และตักศานา -ขออัลลอฮ์ทรงคุ้มครองเรา- เราไม่สามารถที่จะกินสัตว์เชือดของพวกเขาได้ เพราะมันเป็นซากสัตว์ ถึงแม้พวกเขาจะกล่าวนามของอัลลอฮ์ก็ตาม²

ได้มีคำถามถึงเซค อับดุลลอฮ์ บิน อัล-ญิบรีน ว่า : ในเมืองของเราที่มีชายผู้หนึ่งเป็นรอฟีฎะฮ์ทำงานเป็นนักเชือดสัตว์ และมีชาว สุนนีย์ที่นำสัตว์ไปเชือดกับเขา อีกทั้งมีร้านอาหารอีกหลายร้านที่รับเนื้อมาจากเขา และยังมีรอฟีฎะฮ์อีกหลายคนที่ยึดอาชีพนี้เหมือนเขาคณนั้น คำถามก็คือ เราควรจะทำอย่างไร และสัตว์เชือดของเขาเป็นที่ทะเลาหรือหะรอม ? ขออัลลอฮ์ทรงประทานเตาฟีก

ท่านตอบว่า : การเชือดและสัตว์เชือดของรอฟีฎะฮ์ไม่เป็นที่ทะเลา เพราะรอฟีฎะฮ์ ส่วนใหญ่เป็นมุซริก (ผู้ตั้งภาคี) ด้วยการขออูจา อัจจากอะลี บิน อบี ฏอลิบ ทั้งยามทุกข์และสุข แม้กระทั่ง ในทุ่ง อะรอฟะฮ์ ในญะวาฟ และเดิน สะแอระหว่าง เศาะฟาและมัรวะฮ์ อีกทั้งยังขอจากลูกๆ ของท่าน และบรรดาอิมามของพวกเขา เหมือนที่เราเคยได้ยินบ่อยครั้ง ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นการตั้งภาคีที่ใหญ่หลวงและเป็นการตักมู รัดด์ ออกจากศาสนาอิสลาม ซึ่งสมควรแก่โทษประหารเพราะเหตุดังกล่าว

เช่นเดียวกับที่พวกเขามีความเชื่อเลเย่เกิดขึ้นต่อท่าน อะลี และให้คุณลักษณะที่ไม่ควรให้นอกจากกับองค์อัลลอฮ์เท่านั้น ดังที่เราเห็นในวันอะเราะฟะฮ์ ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงเป็นพวกที่ตักศานา เพราะได้ถือเอา อะลี เป็นผู้อภิบาลและผู้สร้าง ที่มีสิทธิในจักรวาล รู้ความลับทั้งหมด มีสิทธิในสิ่งดีและสิ่งชั่วร้าย

อีกทั้งพวกเขายังกล่าวหาในความบริสุทธิ์ของอัลกุรอาน กล่าวหาว่า เศาะหาบะฮ์ได้ปั้นแต่งแก้ไขมัน และยังลบหลายสิ่งหลายอย่างที่เกี่ยวกับอะฮ์ลุลบัยตุและศัตรูของพวกเขาทิ้ง พวกเขาจึงไม่ติดตามเศาะหาบะฮ์ และไม่ถือว่าเป็นหลักฐานในการยึดมั่น

พวกเขายังกล่าวหาบรรดา เศาะหาบะฮ์ชั้นผู้ใหญ่ เช่น เคาะลีฟะฮ์ทั้งสาม และผู้ที่ได้รับการประกันสวรรค์ ทั้งสิบคนที่เหลือ รวมทั้งอุมมะฮ์ฮาดุลมุมิ นีน(บรรดาภริยาของท่าน เราะฮูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิวะ สัลลิม) เศาะ

¹ ดู อัล-ฟิเศล ฟี อัล-มิลล วะ อัน-นิหัล โดย อิบน์ หัมม (2/78)

² หนังสือรวมพิตวาของ องค์การเพื่อการออกพิตวา เล่ม 2 หน้า 264

หาบะฮะฮุมีชื่อ เช่น อะนัส, ญาบิร, อับู สุร็อยเราะฮะฮุ โดยที่พวกเขาไม่รับการรายงานจากคนเหล่านี้ เพราะพวกเขาถือ
ว่าทั้งหมดเป็น กาฟิร พวกเขาไม่รับ หะดีษที่รายงาน โดยอัล-บุคอรีห์และมุสลิมซึ่งเป็น หะดีษเศาะฮี้ฮฺ นอกเสียจาก
รายงานที่มาจากอะฮฺลุลบัยตุ พวกเขายึดกับ หะดีษที่ถูกต้องแต่ขึ้น หรือไม่มีหลักฐานในคำพูดของพวกเขา แต่ใน
ขณะเดียวกัน พวกเขาก็โกหกและกล่าวด้วยคำพูดในสิ่งที่ขัด กับความในใจ พวกเขาซ่อนสิ่งที่พวกเขาไม่เปิดเผย
พวกเขาใช้กฎว่า ใครไม่เสแสร้งก็ไม่มีศาสนาสำหรับเขา ดังนั้นอย่าได้ยอมรับการอ้างว่าเป็นพี่น้อง หรือความรักใคร่
จากพวกเขา เพราะการสับปลับเป็นความเชื่อของพวกเขา ขออัลลอฮุ ทรงปกป้องจากชั่วร้ายของพวกเขา ขออัลลอฮุ
ฮุทรงประทานเศาะละวาตและสลามแก่ท่านเราะฮะฮุสูล บรรดาครอบครัว และเศาะหาบะฮะฮุของท่าน ¹

¹ เป็นคำตอบที่ท่านตอบเมื่อครั้งที่ถูกถามเรื่องรอฟีฎาะฮะฮุในปี ฮ.ศ.1414 สิ่งที่ยากทำความเข้าใจก็คือ มิใช่ท่านเซคผู้เดียวที่เห็น
ว่ารอฟีฎาะฮะฮุเป็นกาฟิร บรรดาผู้นำศาสนาทั้งรุ่นก่อนและหลัง ต่างมีความเห็นเดียวกันทุกคน ด้วยเหตุที่ว่าหลักฐานและความ
ถูกต้องอันชัดแจ้งได้มาถึงแก่พวกรอฟีฎาะฮะฮุแล้ว และพวกเขาก็ไม่ใช่ผู้คนที่ไม่รู้ความจริงนั้น

สุเราะฮ์ อัล-วิลายะฮ์ ตามความเชื่อของรอฟีฎะฮ์

นำมาจากหนังสือ **ฟัศล อัล-คิฎอบ**

โอ้ บรรดาผู้ศรัทธา จงศรัทธาต่อสองรัศมีที่เราได้ประทานลงมา ซึ่งทั้งสองได้อ่านโองการของเรา แก่พวกเจ้า ทั้งยังได้เตือนพวกเจ้าถึงการลงโทษในวันอันยิ่งใหญ่ * รัศมีสองประกาย อันหนึ่งมาจากอีกอันหนึ่ง และเข้าเป็นผู้ที่รับฟังและรับรู้ยิ่ง * แท้จริงผู้ที่ปฏิบัติตามศาสนาในโองการ พวกเขาจะได้รับสวรรค์ที่เต็มด้วยความสุข * และผู้ที่ปฏิเสธหลังจากได้ศรัทธาแล้ว ด้วยการทรยศต่อคำปฏิญาณ และสัญญาที่ได้ให้ไว้กับศาสดา พวกเขาจะถูกโยนลงไปไฟแห่งการทรมาน * พวกเขาทำร้ายตัวพวกเขาเอง และขัดขืนผู้สืบทอดของศาสดา พวกเขาจึงถูกรอดด้วยน้ำร้อนแห่งนรก * แท้จริงอัลลอฮ์ ผู้ทรงทำให้ชั้นฟ้าและแผ่นดินเจิดจรัสด้วยความประสงค์แห่งพระองค์ และทรงเลือกบรรดามลาอิกะฮ์ และทรงสร้างในบรรดาผู้ศรัทธา พวกเขาเหล่านั้นอยู่ในการสร้างของพระองค์ด้วยพระประสงค์ทั้งสิ้น ไม่มีพระเจ้านอกจากองค์ผู้ทรงเมตตา ปราณียิ่ง * แท้จริงคนรุ่นก่อนได้คิดร้ายต่อศาสดาของพวกเขา ดังนั้นอัลลอฮ์จึงทรงจัดการกับแผนร้ายของพวกเขา แท้จริงการจัดการของข้าย่อมหนักและเจ็บปวด * แท้จริงอัลลอฮ์ได้ทำลาย อีอาด และ ษะมูด ด้วยสิ่งที่พวกเขาถือ และได้ทำให้เรื่องของพวกเขาเป็นบทเรียนแก่พวกเจ้า ไฉนเจ้าจึงไม่ทบทวน * เช่นเดียวกับ ฟิรอาฮ์ ด้วยการที่ได้ก่อกรรมกับมุซาและฮารูน ข้าได้จมนเขาและผู้ติดตามเขาทุกคน * เพื่อที่จะเป็นเครื่องหมายให้พวกเจ้า และแท้จริงพวกเจ้าส่วนใหญ่ก็นักกลับประพฤดิร้าย * แท้จริง อัลลอฮ์ จะทรงรวบรวมพวกเขา ในวันแห่งการรวม ดังนั้นพวกเขาจะไม่สามารถตอบได้เมื่อถูกสอบสวน * แท้จริงนรกนั้นคือที่พำนักของพวกเขา และอัลลอฮ์ทรงรอบรู้และปรีชายิ่ง * โอ้ ผู้เป็นเราะฮ์สุล จงบอกคำเตือนของข้าเพื่อพวกเขาจะได้รู้ * พวกเขาออกห่างจากโองการและบัญญัติของข้า ย่อมขาดทุน * เช่นเดียวกันกับผู้รักษาสัญญาของเจ้า เพราะฉันจะตอบแทนพวกเขาด้วยสวรรค์แห่งความสุข * แท้จริง อัลลอฮ์ เป็นผู้ที่ครอบครองการอภัยและการตอบแทนอันยิ่งใหญ่ * และแท้จริงอะลีนัน เป็นหนึ่งในบรรดาผู้ยาเกรง * และแท้จริงเราจะคืนสิทธิของเขาทั้งหมดในวันแห่งการตอบแทน * เราไม่ได้เผลอต่อสิ่งที่เขาถูกทำโดยไม่เป็นธรรม * และเราได้ให้เกียรติแก่เขาเหนือครอบครัวเจ้าทั้งหมด เพราะแท้จริงเขาและลูกหลานของเขาเป็นผู้ที่อดกลั้นยิ่ง * และแท้จริงศัตรูของพวกเขา เป็นผู้นำของพวกเขาผู้ร้าย * จงกล่าวแก่บรรดาผู้ปฏิเสธหลังจากการศรัทธา พวกเจ้าได้ขวนขวายการประดับประดาแห่งชีวิตโลก และได้รับใช้มันโดยลืมสิ่งที่อัลลอฮ์และเราะฮ์สุลได้สัญญาไว้กับพวกเจ้า และยังทำลายคำมั่นหลังจากที่พวกเจ้าได้ปฏิญาณแล้ว และแท้จริงเราได้ยกการเปรียบเทียบให้พวกเจ้าแล้ว เพื่อพวกเจ้าจะได้รับการชี้หน้า * โอ้ ผู้เป็นเราะฮ์สุล แน่อนเราได้รับประทานแก่เจ้า ซึ่งโองการที่ขัดแย้งของเราแล้ว ในนั้นมีว่าผู้ใดที่ตายด้วยการศรัทธาและมอบความภักดีให้เขาหลังจากเจ้าย่อมต้องเจิดจรัส * ดังนั้นจงห่างไกลจากพวกเขา เพราะพวกเขาเป็นผู้ที่หันเหออกห่าง * แท้จริงเราจะเรียกพวกเขา * ในวันที่ไม่มีสิ่งใดช่วยพวกเขาได้ และพวกเขาจะไม่ได้ได้รับความเมตตา * แท้จริงสำหรับพวกเขานั้นคือนรกโลกกันตรที่เป็นแหล่งพำนัก พวกเขาหนีจากมันไม่พ้น * ดังนั้นจงกล่าวตัสบีหฺด้วยนามขององค์อภิบาลของเจ้า และจงอยู่ในหมู่ผู้กราบ * และแท้จริงเราได้ส่งมุซาและฮารูนด้วยสิ่งที่มุซาได้มอบหมาย แต่พวกเขาไม่เชื่อฟังฮารูน * ดังนั้นคือการรอดพ้นที่ดีเลิศ จากนั้นเราได้ทำให้พวกเขามีที่เป็นลิง และหมู และเราได้สาปแช่งพวกเขาจนถึง

วันที่พวกเขาฝัน * ดังนั้น จงอดทน เพราะพวกเขาจะ ได้เห็น * และแท้จริงเราได้ประทานบัญญัติแก่เจ้า เหมือน
บรรดาผู้ที่ผ่านมานในหมู่ เราะสุล * และเราได้กำหนดให้เจ้ามีผู้สืบทอด เมื่อพวกเขาจะได้รับ หวนกลับ * และผู้ใดที่
หันเหจากคำสั่งของข้า ข้าจะกลับไปจัดการเขา ดังนั้นปล่อยพวกเขาให้เสพสุขกับการปฏิเสธเล็กน้อย และอย่า ได้
ถามถึงพวกที่ไม่รักษาสัญญา * โอ ผู้เป็น เราะสุล แท้จริงเราได้กำหนดให้มีค้ำม่นบนไหล่ของผู้ศรัทธา ดังนั้นจงเอา
มัน และจงอยู่ในบรรดาผู้ขอบคุณ * แท้จริงอะลันเป็นผู้ที่นอบน้อม ยามกลางคืนได้น้อมสujud หัวนเกรงอาคิเราะฮ์
และปรารถนาในผลบุญแห่งพระเจ้า จงกล่าวเถิด เท่ากันหรือกับบรรดาผู้ที่อยู่ดิริธรรมต่างๆ ที่พวกเขาู้ถึงการทรมาน
ของข้า * เราจะผูกโซ่ตรวนที่คอของพวกเขา และพวกเขาจะเสียใจกับการกระทำนั้น * แท้จริงเราได้บอกข่าวดีแก่
เจ้าด้วยลูกหลานที่ดีของเขา * และแท้จริงพวกเขาจะไม่ละเลยต่อคำสั่งของเรา * ดังนั้นเศาะละวาตและความ
เมตตาของข้าเป็นของพวกเขา ทั้งที่มีชีวิตและเสียชีวิต ในวันแห่งการฟื้น * ผู้ที่ก่อกรรมกับพวกเขาหลังจากเจ้า จะ
ได้รับความโกรธของข้า พวกเขาเป็นพวกที่ชั่วช้าและขาดทุน * และผู้ที่เดินตามเส้นทางของพวกเขาจะได้รับความ
เมตตาของฉัน พวกเขาจะได้อยู่ในห้องหับด้วยควา มสันติ * และการสรรเสริญทั้งหมดเป็นสิทธิแห่งองค์อภิบาล
สากลจักรวาล ¹

¹ คัดมาจาก ฟิเศล อิ้ล-คิฎอบ เพื่อให้ผู้อ่านได้ดูถึงการที่พวกเขาปฏิเสธคำรัสซของอัลลอฮ์ที่ได้สัญญาว่าได้ปกป้องอัลกุรอานจากการ
แก้ไข และการปลอมแปลง

แผนกระดานของฟาติมะฮฺตามคำกล่าวอ้าง

นี่คือคัมภีร์จากองค์อัลลอฮฺ ผู้ทรงเกรียงไกรและปรีชายิ่งถึงมู หัมหมัด ผู้เป็นนบีของพระองค์ เป็นรัศมีของพระองค์ เป็นทูต เป็นผ้ามาอัน เป็นผู้ชี้ทาง ซึ่งนำลงมาโดยวิญญูณอันซื่อสัตย์ จากเบื้องบน ณ องค์อภิบาลแห่งสากลโลก ใ้มุหัมหมัด จงเชิดชูนามของข้า จงขอบคุณต่อคุณของข้า และอย่าได้ขัดต่อความดีของข้า แท้จริงข้าคืออัลลอฮฺ ไม่มีพระเจ้านอกจากข้า ผู้หักล้างเหล่าผู้ฮังการ ผู้ช่วยเหลือคนที่ถูกทวารุณ และผู้เป็น เจ้าหนี้แก่หนี้คุณทั้งหมด แท้จริงข้าคืออัลลอฮฺ ไม่มีพระเจ้านอกจากข้า ดังนั้นผู้ใดที่ปรารถนาออกเหนือจากความประเสริฐของข้า หรือเกรงต่อความยุติธรรมของผู้อื่นนอกเหนือจากข้า แน่นอนข้าต้องทรมานเขาด้วยการทรมานที่ข้าไม่เคยทรมานผู้ใดเลยในสากลโลก ดังนั้นจงมอบความภักดีต่อข้าเท่านั้น และจงฟังข้าเพียงผู้เดียว แท้จริงข้าจะไม่ส่งนบีผู้ใดหนึ่งแล้วข้าก็ทำให้ช่วงเวลานั้นสมบูรณ์ จนชีวิตของเขาว่างลับ นอกเสียจากข้าได้กำหนดผู้สืบทอดต่อจากเขา และแท้จริงข้าได้มอบความประเสริฐให้แก่เจ้าเหนือบรรดาบั้นี้ทั้งหมด และได้ให้ความประเสริฐแก่ผู้สืบทอดของเจ้าเหนือผู้สืบทอดทั้งหมด และข้าได้ให้เกียรติเจ้าด้วยราชสีห์ผู้เป็นหลานของเจ้าสองคน คือ หะสัน และหุเสน และข้าได้ทำให้หะสันเป็นคลังแห่งความรู้ของข้า หลังจากบิดาของเขา และได้ทำให้ หุเสนเป็นคลังแห่งโองการของข้า และได้มอบเกียรติแห่งการพลีชีพ และบั้นี้ นปปลายแห่งความสุข เขาจึงเป็นชะฮีดที่เลิศที่สุด และสูงศักดิ์ที่สุดในหมู่ผู้พลีชีพ ข้าได้กำหนดให้วาจาอันสมบูรณ์อยู่กับเขา รวมทั้งหลักฐานอันแน่นหนาก็เช่นเดียวกัน ด้วยลูกหลานของเขา ข้าจะแทนบุญและคาดโทษ ผู้แรกคือ อะลี ผู้นำแห่งมวลผู้เคารพภักดี และเครื่องประดับ บเหล่าวะลี ย์ของข้าที่ผ่านๆ มา และบุตรของเขาผู้คล้ายกับปูของเขามุหัมหมัด อัล-บากิร ซึ่งเป็นวิหะแห่งข้าและคลังแห่งความปรีชาแห่งข้า ผู้ที่ไม่มั่นใจในญะฮูฟร จะล้มละลายสิ้น ผู้ที่ต้านเขาก็เหมือนผู้ต่อต้านข้า เป็นคำมั่นสำหรับข้าที่ต้องให้เกียรติ ญะฮูฟรและให้ความปลาบปลื้มแก่เขาด้วยบรรดาผู้ติดตาม ผู้ช่วยเหลือและผู้ใกล้ชิด ด้วยผู้ช่วยของเขา มุซา ฟิต นะฮฺอันมีดีมิดจะถูกปล้าง เพราะสายเชือกแห่งการกำหนดของข้ายังไม่ขาด และหลักฐานของข้าไม่ได้หาย และบรรดาผู้ใกล้ชิดของข้าได้ตีด้วยจอกที่เปี่ยมน้ำ ผู้ใดที่ขัดใครคนหนึ่งในหมู่พวกเขา แน่แท้เขาได้ขัดการประทานของข้า และผู้ใดที่เปลี่ยนแปลงโองการหนึ่งในคัมภีร์ของข้า แน่แท้เขาได้กล่าวอ้างคำโกหกต่อข้า ความหายนะจงมีแต่ผู้ที่ปั้นแต่งและต่อต้านหลังช่วงสมัยของมุซา ผู้เป็นบ่าวที่ซื่อรักและข้าเลือกให้อะลี ผู้เป็นวะลี ย์ของข้า ผู้ช่วยข้า (...) ¹ ข้าได้ทดสอบเขาให้เป็นผู้ที่มีพลังในการเป็นนบี คนที่สังหารเขาคือปีศาจผู้เย่อหยิ่ง เขาถูกฝัง ณ เมืองที่สร้างขึ้นโดยบ่าวผู้ภักดีใกล้ๆ กับผู้ที่ชั่วร้ายที่สุด เป็นคำมั่นของข้าที่ต้องสั่งเขาด้วยลูกของเขามุ หัมหมัด ผู้เป็นคนสืบทอดการปกครองและความรู้หลังจากเขา ดังนั้นเขาจึงเป็นคลังแห่งความรู้ของข้า เป็นแหล่งความลับของข้า เป็นสักขีพยานแก่ข้าต่อสรรพสิ่งทั้งหมด ไม่มีบ่าวผู้ใดที่ศรัทธาในเขา นอกเสียจากข้าต้องให้สวรรค์แก่เขาและให้ความช่วยเหลือครอบครัวของเขาเจ็ดสิบคนที่ต้องลงนรก และข้าจะมอบบั้นี้ นปปลายอันเป็นสุขแก่ลูกของเขา อะลี ผู้เป็นผู้ใกล้ชิดและผู้ช่วยเหลือข้า เป็นสักขีต่อสรรพสิ่งของข้า และเป็นผู้รักษาโองการของข้า ข้าจะให้กำเนิดจากเขาซึ่งผู้เผยแพร่ไปยัง

¹ จุดในวงเล็บเป็นคำที่ผู้เขียนไม่สามารถนำมาลงหนังสือได้เพราะไม่ชัดเจน

เส้นทางของข้า ผู้เป็นคลังแห่งความรู้อันดี และข้าจะทำให้สมบูรณ์ด้วยบุตรของเขา (...) ¹ เป็นความเมตตาแก่สรรพสิ่งในสากลโลกที่สมบูรณ์ด้วยนาง ดงามตั้งอ้อซา ออดทนเช่นอัยยูป ดังนั้นเหล่าผู้ใกล้ชิดข้าในสมัยของเขาจะนอบน้อม หัวของพวกเขาจะสยบด้วยความรักดี เช่นที่พวกเดี รุกและอัล-ดัยลัมจะยอมสยบ ดังนั้นพวกเขาจะถูกสังหาร ถูกเผา และอยู่ในความกลัว และหวาดเกรง แผ่นดินจะนอนงด้วยเลือดของพวกเขา ความหายนะแผ่กระจายยังสตรีของพวกเขา นั่นคืออะลัย์ของข้าที่แท้จริง ด้วยพวกเขาข้าจะปิดเป่าไฟตนะฮ์ที่มีมิด ด้วยพวกเขาข้าจะคลายวิบัติ พันธนาการ และโซ่ตรวน พวกเขาเหล่านั้นจะได้รับการเสาะละวาท จากผู้ภักดีของพวกเขาและความเมตตาของพระองค์ พวกเขาคือผู้ที่ได้รับการชี้หน้า

อับดุลเราะห์มาน บิน สาลิม กล่าวว่า : อนุ บูชัยร์ ได้พูดว่า : ถ้าในชีวิตท่าน ท่านไม่ได้ฟังนอกจากคำพูดนี้ ย่อมต้องพอเพียงแล้ว ดังนั้นจงรักษามันยกเว้นจากผู้เป็นเจ้าของมัน ² *

¹ จุดในวงเล็บเป็นคำที่ไม่ซ้ำอีกเช่นกัน

² ดู อัล-กาฟีฮ์ ของ อัล-กุลัยนีฮ์ (1/527) และอัล-วาฟี ของ อัล-ฟัยฎ์ อัล-กาซานี เล่มหนึ่ง (2/72) และอิกมาล อัล-ดีน ของ อิบน์ บาบะอัยฮ์ อัล-กุมมีย์ หน้า 301-304 และอิอูลาม อัล-วะรอ ของ อนุ อะลี อัล-ฎ็อบรอซีย์ หน้า 152

* รอฟีฎาะฮ์อ้างว่าแผ่นกระดานของฟาติมะฮ์ คือโองการที่ญิบรีลนำลงมาแก่ฟาติ มะฮ์หลังจากท่านนบีเสียชีวิต และอะลีได้นั่งฟังโองการเหล่านี้ (ดู อัล-กาฟีฮ์ เล่ม 1 หน้า 240-241) และนี่เป็นการปั้นแต่งและการโกหกที่ร้ายแรง เพราะอะลัย์หรือการประทานโองการได้จบลงหลังจากที่ท่านนบีเสียชีวิต อย่างไรก็ตามพวกเขาก็ถือว่าแผ่นกระดานนี้เป็นเหมือนอัลกุรอานในความเชื่อของชีอะฮ์

คู่มือสองเจ็ดแห่งเผ่ากูเรซ

คนที่พวกเขาหมายถึงก็คือ ท่านอบู บักรุ และอุมร์ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมมา¹

ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาปรานียิ่งเสมอ ขอพระองค์เสาะละวาตต่อมุหัมมัดและครอบครัวของท่าน ขอพระองค์ทรงสถาปนาแห่งสองเจ็ดแห่งเผ่ากูเรซ ผู้เป็นพ่อมด มารร้าย จอมโกหก และลูกสาวของทั้งสอง ซึ่งทั้งสองได้ขัดขึ้นคำสั่งของพระองค์ ปฏิเสธ ฎ็โองการของพระองค์ ขัดการประทานของพระองค์ ทฤษฎศาสตร์ของพระองค์ เปลี่ยนแปลงศาสนาของพระองค์ แก้ไขคัมภีร์ของพระองค์ รักศัตรูของพระองค์ ขัดคุณความดีของพระองค์ ทำลายบัญญัติของพระองค์ ยกเลิกกำหนดของพระองค์ เบี่ยงเบนโองการของพระองค์ ทำร้ายผู้ใกล้ชิดพระองค์ ใกล้ชิดอริของพระองค์ ก่อสงครามในแผ่นดินของพระองค์ และสร้างความหายนะให้กับป่าวของพระองค์

โอ้ องค์เจ้า ขอทรงสถาปนาแห่งทั้งสอง ผู้ติดตาม ผู้ใกล้ชิด ผู้ช่วยเหลือ และผู้รักใคร่ทั้งสอง ขอสาบานแท้จริง พวกเขาทั้งสองได้ทำลายบ้านแห่งนี้ ทั้งประตูและหลังคาที่ปกปิด พวกเขาได้ ทำลายความสูงส่งเทียมฟ้า จนราบเรียบเท่าแผ่นดิน จากที่สูงกลายเป็นที่ต่ำ จากด้านหน้ากลายเป็นด้านหลัง พวกเขาได้กำจัดครอบครัวของท่าน และผู้ช่วยของท่าน ได้สังหารลูกหลานของท่าน ได้ปลดผู้สืบทอดและผู้รับความรู้ของท่านออกจากบัลลังก์ ได้กั้นเขาจากการเป็นผู้นำ พวกเขาทั้งสองได้ตั้งภาคี กับองค์อภิบาลของพวกเขา ดังนั้นขอจงทำให้เขาทั้งสองได้รับบาปมหันต์ จงกักพวกเขาในสะกือร ตลอดกาล สะกือร นั่นคืออะไรเล่า คือไฟที่กัดกินไม่ให้เหลือและไม่ทิ้งซาก

โอ้ องค์อภิบาล ขอทรงสถาปนาแห่งพวกเขา ด้วยจำนวนความผิดที่พวกเขากระทำ สิทธิที่พวกเขาปกปิด บัลลังก์ที่พวกเขาครองมั่น ผู้ศรัทธาที่พวกเขาเว้นห่าง มุนาฟิที่พวกเขาใกล้ชิด วะลีที่พวกเขาทำร้าย คนผิดที่พวกเขาพาเข้าใกล้ ผู้ซื่อสัตย์ที่พวกเขาใส่ส่ง กาฟิรที่พวกเขาค้าจุน ผู้นำที่พวกเขาทารุณ บัญญัติที่พวกเขาตัดแปลง หลักฐานที่พวกเขาปฏิเสธ ความชั่วที่พวกเขา นำมาใช้ เลือดที่พวกเขาได้หลัง ความดีที่พวกเขาเปลี่ยนมัน การปฏิเสธที่พวกเขาให้ทำย ความเท็จที่พวกเขาไปปด มรดกที่พวกเขายึดไว้ ทรัพย์หลวงที่พวกเขาริบบอม สมบัติ หะรอมที่พวกเขากินมัน ลินสงครามที่พวกเขาเอามาใช้ ความไม่ถูกต้องที่พวกเขาก่อมันขึ้น อธรรมที่พวกเขาปู มัน ความสับปลับที่พวกเขาตั้งมันขึ้นขึ้น ความทรยศที่พวกเขาซ่อนเร้น ความอยุติธรรมที่พวกเขาแพร่กระจาย สัญญาที่พวกเขาละเลย อะมานะฮ์ที่พวกเขาปล่อยปะ ปฏิญาณที่พวกเขาทำลาย หะลาละที่พวกเขาทำให้ หะรอม หะรอมที่พวกเขาทำให้หะลาละ ท้องไส้ที่พวกเขาผ่านมัน ทารกที่พวกเขาทำให้ตกแท้ง กระดูกที่พวกเขาทำให้หัก หนังสือที่พวกเขาฉีกทิ้ง ความสามัคคีที่พวกเขาทำให้แตก คนมีเกียรติที่พวกเขาบั่นทอน คนจรจัดที่พวกเขาขังขัง ความจริงที่พวกเขาปิดกั้น ความเท็จที่พวกเขาเติมแต่ง บทบัญญัติที่พวกเขากระด้างกระเดื่อง อิมามที่พวกเขาไม่เชื่อฟัง

โอ้ องค์อภิบาล ขอทรงสถาปนาแห่งพวกเขาด้วยจำนวนโองการที่พวกเขาแก้ไข กฎเกณฑ์ที่พวกเขาปล่อยทิ้ง แนวทางที่พวกเขาเปลี่ยนแปลง บัญญัติที่พวกเขาละเลย ระเบียบที่พวกเขาตัดทิ้ง พิณยกรรมที่พวกเขาตัดแปลง

¹ คู่มือนี้เรานำมาเพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นเป็นประจักษ์พยานถึงสิ่งที่พวกอหิญาอะฮ์ได้เชื่อถือและกระทำต่อ อบูบักรุ อุมร์ อาอิชะฮ์ และหัฟเศาะฮ์ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมมา

คำสั่งที่พวกเขาละเลย ปฏิญาณที่พวกเขาทำลาย สักขีที่พวกเขาปกปิด คำอ้างที่พวกเขาหลบ ล้าง ความชัดเจนที่พวกเขาปฏิเสธ อุบายที่พวกเขาคิดขึ้น การทรยศ ที่พวกเขาใช้มัน อุปสรรคที่พวกเขา ตั้งไว้ พาทะรบทที่พวกเขาถั่งมัน เสื้อผ้าที่พวกเขาสวมใส่

ไอ้องค์อภิบาล ขอทรงสาปแช่งพวกเขา ทั้งในที่ลับอันมืดมิดและเปิดเผยอันโจ่งแจ้ง ด้วยการสาปแช่งอันนับไม่ถ้วน ตลอดกาลตลอดไป นิรันดร ไม่มีขาดทุกจำนวน ไม่มีหมดในกาลเวลา การสาปแช่งที่ติดแต่เริ่มต้น และไม่ขาดจนสุดท้าย แช่งพวกเขา ผู้ช่วยและค้ำจุนพวกเขา ผู้รักใคร่ และใกล้ชิดพวกเขา ผู้ที่ยอมรักดีพวกเขา และขอจากพวกเขา ผู้ที่ปลั่งเสียงด้วยการอ้างของพวกเขา ผู้ที่ลุกขึ้นด้วยปีก ของพวกเขา ผู้ที่ประพฤติตามคำพูดของพวกเขา ผู้ที่เชื่อในการกำหนดของพวกเขา

(ให้กล่าวสี่ครั้ง) ไอ้องค์อัลลอฮฺ ขอทรงทรมานพวกเขา ด้วยการทรมานที่ชาวอนรกวิงวอนให้ปลดปล่อยจากมัน อามีน ไอ้ องค์อภิบาลแห่งสากลโลก

(จงกล่าวสี่ครั้ง) ไอ้ องค์อัลลอฮฺ ขอทรงสาปแช่งพวกเขาทั้งหมัด ของทรง เศาอะละวะวาทต่อมุ หัมมัด และครอบครัวของมุหัมมัด จงทำให้ข้าพระองค์พอเพียงด้วยสิ่งหะลาลจากสิ่งที่ หะรอม ทรงทำให้ข้าพระองค์ปลอดภัยจากความยากจน ไอ้องค์เจ้า ข้าพระองค์ได้ทำผิดและทำร้ายตัวของข้าพระองค์เอง ข้าพระองค์ได้สำนึกในบาป ณ เบื้องหน้าของพระองค์แล้ว ดังนั้นขอพระองค์ประทานความโปรดปรานแก่ตัวข้าพระองค์ด้วยเถิด พระองค์มีสิทธิที่จะกล่าวโทษซึ่งข้าพระองค์ไม่ขอหลีกเลี่ยง ถ้าข้าพระองค์ทำอีก ขอพระองค์ได้อภัยให้อีก ด้วยความประเสริฐ ความดี การอภัยโทษและเกียรติของพระองค์ ไอ้ องค์ผู้ทรงเมตตาที่สุด ขออัลลอฮฺ ทรงเสาะละวะวาทแก่ผู้นำเหล่าศาสนทูต ผู้เป็นนบีคนสุดท้าย แก่บรรดาลูกหลานอันประเสริฐบริสุทธิ์ ด้วยความเมตตาของพระองค์ ไอ้ องค์ผู้ทรงปรานียิ่ง¹

¹ ดู มิฟตาว์ อัล-ญินาน ของ อับบาส อัล-กุมมีย์ หน้า 114

บทส่งท้าย

พี่น้องมุสลิม หลังจากที่เรารู้เรื่องทั้งหมดเหล่านี้ ข้าพเจ้าคิดว่าผู้อ่านคงจะเห็นด้วยกับข้าพเจ้าว่า ผู้ที่มีความเชื่อในศาสนาผิดๆ เช่นนี้ เขาไม่ได้เป็นมุสลิมถึงแม้เขาจะเรียกตัวเองว่าเป็นมุสลิมก็ตาม ดังนั้นอะไร คือสิ่งที่เราควรต้องทำกับพวกรอฟี ฎะฮ์เราะฮ์เหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะพวกเขาใช้ชีวิตอยู่กับสังคมมุสลิม และอ้างตนเป็นมุสลิมอีกเช่นเดียวกัน ?

แท้จริง สิ่งจำเป็นสำหรับเราคือการระวังตัวจากพวกเขา และต้องไม่คลุกคลีด้วย อีกทั้งต้องระวังจากความเชื่อที่ชั่วร้ายของพวกเขา ที่ยึดหลักปักอยู่บนฐานของการเป็นศัตรูกับผู้ที่ยึดศรัทธาและยอมรับในความเป็นเอกะของอัลลอฮ์ มั่นใจว่าพระองค์เป็นองค์อภิบาล อิสลามเป็นศาสนา มุฮัมมัด คืออัครศาสนทูต อะลัยฮิวะสَّلَام เป็นบีและเราะฮ์มุล

ชัยคุล อิสลาม อิบน์ ตัยมียะฮ์ ได้กล่าวว่า : ผู้เป็นรอฟี ฎะฮ์เราะฮ์จะไม่คบค้ากับใครนอกจากด้วยวิถีกลีบกลอก เพราะแท้จริงศาสนาที่อยู่ในหัวใจของพวกเขาเป็นศาสนาที่เสื่อมทราม ซึ่งมีต้นตอมาจากการไปปิด การทรยศ หลอกหลวงผู้คน และคิดร้ายต่อพวกเขา เขาจะไม่ปล่อยความชั่วร้ายและความเลวนอกจากต้องวางแผนจัดการมันกับผู้คนเหล่านั้น ตัวเขาจะเป็นที่ชิงชังของคนที่ไม่รู้จักเขา ถึงคนผู้นั้นจะไม่ รู้ว่าเขาเป็นรอฟี ฎะฮ์เราะฮ์ สัญลักษณ์ของการกลีบกลอกจะเห็นได้บนใบหน้าของพวกเขา และจากสัมผัสเสียงวาจาที่พวกเขาพูด ¹

แท้จริงพวกเขาได้ปิดบังความแค้นและความเป็นศัตรูกับพวกเรา ขออัลลอฮ์ทรงจัดการกับพวกเขา ไฉนเล่า พวกเขาจึงถูกหลอกจนหันเห กระนั้นเรายังพบเห็นคนที่โดนกับดักของพวกเขาในหมู่คนทั่วไปที่เป็นชาว สุนนีย์ ได้คลุกคลีกับพวกเขา เชื่อใจพวกเขา ทั้งหมดนี้เป็นเพราะการที่ เราออกห่างจากศาสนาของอัลลอฮ์ และไม่รับรู้บัญญัติที่พระองค์ทรงใช้ให้มุสลิมเชื่อและปฏิบัติ ด้วยอะกีดะฮ์ที่ต้องให้การสนับสนุนต่อมุสลิมผู้ยอมรับในเอกภาพแห่งอัลลอฮ์(เตาฮีด) และห่างไกลพร้อมปฏิเสธพวกกาไฟรหรือผู้ตั้งภาคีทุกคน

ด้วยประการฉะนี้ เราจึงได้รู้ว่า อะไร คือสิ่งที่เราต้องทำในฐานะที่เป็นมุสลิม ดังนั้น มีใครที่จะตอบรับบ้าง ? ขอเอกองค์อัลลอฮ์ ทรงค้ำจุนศาสนาของพระองค์ และทำให้วาทะและบัญญัติของพระองค์นั้นสูงส่ง และขอพระองค์ทรงกำราบพวกรอฟี ฎะฮ์เราะฮ์และผู้ช่วยเหลือของพวกเขา ขอพระองค์ทรงทำให้พวกเขาเป็นดินสงครามแก่ชนมุสลิม

وصلی الله علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم ، والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته

รวบรวมและเรียบเรียง

บ่าวผู้ซัดสนต่อการอภัยแห่งองค์อภิบาล

อับดุลลอฮ์ บิน มุฮัมมัด อัล-สะลาฟี

ขออัลลอฮ์ทรงอภัยให้เขา บิดามารดาของเขา และชนมุสลิมทุกคน

¹ ดู มินฮัจจ อัล-สุนนะฮ์ โดย อิบน์ ตัยมียะฮ์ (3/360)

หนังสืออ้างอิงที่เราขอเสนอเพื่อให้ได้พวกรอฟีฎาะฮฺ

1. พระตาวา โดย ชัยคุลอิสลาม อิบน์ ดัยมียะฮฺ
2. มินฮาจ อัล-สุนนะฮฺ โดย อิบน์ ดัยมียะฮฺ
3. อัล-มิลัล วะ อัน-นิหัล โดย อัล-ซัยยูริศตานีย์
4. อัล-ฟิรูก บัยนะ อัล-ฟิร็อก โดย อัล-บัฆดาดี
5. มะกอลลาต อัล-อิสลามียีน โดย อัล-อัชชะรีย

หนังสือที่เขียนยุคปัจจุบัน

1. หนังสือของท่าน เชค อิห์सान อิลลาฮี เซาะฮิรฺ
2. มัสอะละฮฺ อัล-ตักريب โดย เชค ดร. นาศิร อัล-เกาะฟารีฮฺ
3. อุกุูล มัชฮับ ซัยยะฮฺ อัล-อิษนา อะซารียะฮฺ โดย เชค ดร. นาศิร อัล-เกาะฟารีฮฺ
4. หนังสือของท่าน เชค มุหัมมัด มาลูลลอฮฺ
5. บัซลุล อัล-มััจญ์ฮูด ฟิ มุซาบะฮะฮฺ อัล-รอฟีฎาะฮฺ ลิล ยะฮูดี โดย อับดุลลอฮฺ อัล-ญะมีลีฮฺ
6. หัตตา ลา นันคอดิอุ โดย อับดุลลอฮฺ บิน อับดุลอะซีซ
7. อัล-ซัยยะฮฺ อัล-อิษนา อะซารียะฮฺ วา ตักฟิรุม ลี อุมุม อัล-มุสลิมีน โดย อับดุลลอฮฺ อัล-สะลาฟีฮฺ
8. มัน เกาะตะละ หุเสน โดย อับดุลลอฮฺ บิน อับดุลอะซีซ
9. อัล-บุรฮาน ฟิ ตับรียะฮฺ อบี สุรียเราะฮฺ
10. อัล-อินติศอรฺ ลิศุหุบ วัลอาล โดย ดร. อิบรอฮีม อัล-รุหัยลีฮฺ
11. กัซฟุ อัล-ญานีย์ มุหัมมัด อัล-ตีญานีย์ โดย เชค อุษมาน อัล-เคาะมีส
12. บัลฎาะลัตตะ ฟิ ร็อด อะบาฏีล อัล-ตีญานีย์
13. มะอา อัล-อิษนัย อะซารียะฮฺ ฟิ อัล-อุกุูล วะ อัล-ฟุรูก โดย ดร. อะลี อัล-สาละฮฺ
14. ตับดีต อัล-เซาะลาม วะตันบียฺ อัน-นียาม อะลา เคาะฎวารี อัล-ตัชียอฺ อะลา อัล-มุสลิมีน วะ อัล-อิสลาม โดย เชค สุลัยมาน อัล-ญับฮาน

และหนังสืออื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงเป็นตัวอย่าง ณ ที่นี้

เว็บไซต์ที่สำคัญ ที่เราขอเสนอเพื่อใช้ได้พวก ซืออะฮฺ รอฟีฎะฮฺ ที่นับถืออิมามสิบสอง

1. เว็บไซต์ ปกป้องสุนนะฮฺ <http://www.dd-sunnah.net>
2. เว็บไซต์ ฟัยศอล นูร <http://www.fnoor.com>
3. เว็บไซต์ อัล-บุรฮาน <http://www.albrhan.com>
4. เว็บไซต์ มุฮฺตุดะดูน <http://www.wylsh.com>
5. ชาติผู้แห่งโคมัยนี <http://www.khomainy.com>
6. ชาติผู้แห่งซืออะฮฺรอฟีฎะฮฺ <http://www.dhr12.com>
7. เว็บไซต์ อัล-บัยยีนะฮฺ <http://www.albainah.net>
8. เว็บไซต์ อันศอรฺ อัล-หุเสน <http://www.ansar.org>
9. เว็บไซต์ อัล-มันฮัจญ์ <http://www.almanhaj.com>
10. สันนิบาตชาวสุนนีในอิหร่าน <http://www.isl.org.uk>
11. เว็บไซต์ อิมาม มะฮฺดียฺ <http://www.almahdi.com>

สารบัญ

คำนิยม	3
คำนำผู้แปล	4
คำนำผู้เขียน	5
รอฟีฎาะฮฺ กำเนิดขึ้นเมื่อใด ?	6
ทำไมชื่ออะฮฺจึงได้ชื่อว่า “รอฟีฎาะฮฺ” ?	8
รอฟีฎาะฮฺ แตกออกเป็นกี่พวก ?	9
รอฟีฎาะฮฺ มีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับ “อัล-บะดาอ์”?	10
รอฟีฎาะฮฺมีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับคุณลักษณะของอัลลอฮฺ ?	11
รอฟีฎาะฮฺมีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับอัลกุรอานที่มีอยู่ ซึ่งอัลลอฮฺได้ทรงสัญญาว่าจะพิทักษ์ไว้?	13
รอฟีฎาะฮฺมีความเชื่ออย่างไรต่อบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลิม?	16
รอฟีฎาะฮฺ และยิว มีส่วนคล้ายกันเช่นไร ?	18
รอฟีฎาะฮฺมีความเชื่อเกี่ยวกับบรรดาอิมามอย่างไร ?	20
รอฟีฎาะฮฺมีความเชื่อเกี่ยวกับอรั-ร็อญออะฮฺ (การฟื้นอีกครั้ง) อย่างไร?	23
อะไรคือความเชื่อ ตะกียะฮฺ (การเสแสร้ง) ของพวกรอฟีฎาะฮฺ ?	25
อะไรคือความเชื่อ อัฏ-ฏินนะฮฺ (ดินศักดิ์สิทธิ์) ของพวกรอฟีฎาะฮฺ ?	27
รอฟีฎาะฮฺมีความเชื่ออย่างไรต่อชาวสุนนี?	28
อะไรคือ มุตอะฮฺ และมีความพิเศษเช่นไรในความเชื่อของรอฟีฎาะฮฺ ?	30
อะไรคือความเชื่อของรอฟีฎาะฮฺเกี่ยวกับเมือง นะญูฟ และ กัรบะลาอ์ และมีความพิเศษในการเยี่ยมชมเมืองเหล่านี้เช่นไร ?	33
อะไรคือแนวความขัดแย้งระหว่างชื่ออะฮฺรอฟีฎาะฮฺ และอะฮฺลิสสุนนะฮฺ ?	35
อะไรคือความเชื่อของรอฟีฎาะฮฺเกี่ยวกับวันอาชูรออ์ (วันที่ 10 มุฮัรริอม) และมันสำคัญเช่นไร ?	36
อะไรคือความเชื่อของรอฟีฎาะฮฺเกี่ยวกับการบัยอะฮฺ(การให้ปฏิญาณต่อเคาะลีฟะฮฺ) ?	37
ความพยายามที่จะรวมความคิดของอะฮฺลิสสุนนะฮฺและความคิดของรอฟีฎาะฮฺให้เข้ากันทำได้หรือไม่ ?	39
อุละมาอ์รุ่นก่อนและรุ่นหลังมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับรอฟีฎาะฮฺ ?	40
สุเราะฮฺ อัล-วิลายะฮฺ ตามความเชื่อของรอฟีฎาะฮฺ	44
แผ่นกระดานของฟาติมะฮฺตามคำกล่าวอ้าง	46
ดูอาฮ์สองเจ็ดแห่งเผ่ากุเรช	48
บทส่งท้าย	50
หนังสืออ้างอิงที่เราขอเสนอเพื่อใช้ได้พวกรอฟีฎาะฮฺ	51
เว็บไซต์ที่สำคัญ ที่เราขอเสนอเพื่อใช้ได้พวก ชื่ออะฮฺ รอฟีฎาะฮฺ ที่นับถืออิมามสิบสอง	52
สารบัญ	53